



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันี่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง

1. 'เฉลิมชัย'ส่งมอบ'นมวัวแดง'สู้โควิด ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
2. "เฉลิมชัย" ส่งเร่งเคลียร์บัญชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลั่นอย่ามีชื่อเดียวซ้ำซ้อน
3. “เฉลิมชัย” ส่งมอบ “นมวัวแดง”ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
4. พาณิชย์ทำ'คลิป'10ภาษา โพรโมตอาหารไทยทั่วโลก
5. อุตตมเผย28เมย.ชงกรม. แจกเงินเกษตรกร
6. ปิดยอดลงทะเบียน เยียวยา28.84ล้านคน
7. มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com
8. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สนับสนุนทุนการศึกษา
9. ต่ออายุ'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' สู้ศึกโควิด ครม.เคาะ28เม.ย.
10. นิวยอร์กเจอแมวเลี้ยง2ตัวติดไวรัสโคโรนา
11. คอลัมน์: ย่อยข่าวตลาด: พลิกวิกฤติโควิด
- 12.เงินเชื่อฉุกเฉิน'เต็มวงเงิน' 'ออมสิน'พร้อมปล่อยเพิ่ม

สื่อ

แนวหน้า
siamrath.co.th
khaosod.co.th
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย'ส่งมอบ'นมวัวแดง'สู้โควิด ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14241 หน้า : 8 (ซ้าย)

ส่งมอบแล้ว “นมวัวแดง” ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์กมูลค่ากว่า 3 ล้าน ให้ 21 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมหนุนส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ก ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้แข็งแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 21 หน่วยงาน มูลค่า 3,020,000 บาท เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง ให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระทรวงเกษตรฯห่วงใยต่อเกษตรกร ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามทุกยุคคน จึงอยากให้กำลังใจ

‘เฉลิมชัย’ส่งมอบ‘นมวัวแดง’สู้โควิด ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก สัญลักษณ์ตราวัวแดงซึ่งผลิตด้วยน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ซึ่งผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรฯทำโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ก ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” นี้ขึ้นมา

ด้านนางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามันได้ให้นโยบายเร่งด่วนแก่ อ.ส.ก. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จึงมอบนโยบาย อ.ส.ก.ให้เข้มงวดกับสำนักงาน อ.ส.ก. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยตั้งจุดคัดกรองวัด

อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่ง อ.ส.ก.มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกร, ผู้บริโภค) ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร อ.ส.ก.

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนอ.ส.ก.กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสรรจำนวนผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ก ที่จะนำส่งมอบให้กับส่วนราชการแต่ละแห่งใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ กลุ่มแรก เป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยงานระดับจังหวัด 7 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดให้แต่ละ มูลค่า 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 2,100,000 บาท กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการขนาดเล็ก ถึง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย'ส่งมอบ'นมวัวแดง'สู้โควิด ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14241 หน้า : 8 (ซ้าย)

กลาง ที่มีหน่วยงานเพียงส่วนกลางหรือระดับเขต/ภูมิภาค 6 แห่ง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯจัดให้แต่ละ มูลค่า 100,000 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท กลุ่มที่ 3 เป็นรัฐวิสาหกิจไม่รวม อ.ส.ค. และองค์กรมหาชน รวม 6 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้แต่ละมูลค่า 20,000 บาท รวม มูลค่า 120,000 บาท ทั้งนี้ อ.ส.ค. ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯจัดทำรายงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ก ที่นำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ จัดส่งมายัง อ.ส.ค. เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : "เฉลิมชัย" สั่งเร่งเคลียร์บัญชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลั่นอย่ามีชื่อเดียวซ้ำซ้อน



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ในสถานการณ์โควิด - 19

"เฉลิมชัย" สั่งหน่วยงานเร่งเคลียร์บัญชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ลั่นทุกรายต้องถูกต้อง อย่ามีชื่อเดียวซ้ำซ้อนไปปรับสิทธิอาชีพเกษตรกรอื่น อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบुरอหลักเกณฑ์เงื่อนไขเยียวยา โควิด-19 จากก.คลัง

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกหารือถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ว่ารมว.เกษตรฯ เน้นย้ำให้อัปเดตข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีระบบคัดกรองเกษตรกรอย่าให้มีชื่อรายเดียวไปซ้ำซ้อนกันได้รับสิทธิอาชีพเกษตรกรอื่นๆ โดยทางกรมฯ จะเคลียร์บัญชีเกษตรกร ในส่วนกลุ่มพืช และหน่วยงานอื่นไปเคลียร์บัญชีเตรียมไว้ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเท่าไร โดยทุกหน่วยจะส่งไปให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร จะตรวจคัดกรองเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกษตรกรรายเดียวแต่ทำหลายอาชีพ

"รมว.เกษตรฯ กำชับว่า ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องครอบคลุมมากที่สุดทุกกลุ่ม ส่วนมาตรการเยียวยาบรรเทาผลกระทบโควิด ต้องรามาตรการนี้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร จากกระทรวงการคลัง ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน"อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เร่งดำเนินการขั้นตอนการขึ้นทะเบียน โดยเชิญชวนเกษตรกรให้มาขึ้นตามรอบการเพาะปลูก เมื่อได้ตัวเลขสรุปทะเบียนเกษตรกร ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง จะหารือกัน เพื่อเคลียร์คนซ้ำออก เกษตรกรบางราย ขึ้นทะเบียน พืช และปศุสัตว์ ด้วย โดยรมว.เกษตรฯ ย้ำให้คัดกรองให้ดี อย่าให้มีปัญหาแต่ละกรม มานั่งเคลียร์บัญชีเกษตรกรกันให้ขัด ปลุกพืช ปศุสัตว์ ประมง อ้อย ยาง ยาสูบ และอื่นๆ แต่ละกลุ่มอาชีพมีจำนวนเท่าไร และสศก.จะคัดกรองอีกชั้น และเสนอบัญชีเกษตรกร ต่อรมว.เกษตรฯ และ กระทรวงการคลังว่ามีจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าโครงการเยียวยา เท่าไร

ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่ทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จากกระทรวงการคลัง จ่ายเยียวยาอย่างไร เท่าไร ที่เดือน และยังไม่อยู่ในขั้นตอนการเคลียร์บัญชีเกษตรกร คาดการณ์ว่ามีประมาณ 9-10 ล้านครัวเรือน ส่วนเกษตรกรรายใหม่ ยังไม่รู้เท่าไร ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกร ซึ่งกรมจะปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เร็วที่สุด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ kaosod.co.th

หัวข้อข่าว : “เฉลิมชัย” ส่งมอบ “นมวัวแดง”ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



Khaosod Online วันศุกร์ ที่ 24 เม.ย. 2563



ข่าว ข่าวโควิด-19 เด่นออนไลน์ บันเทิง กีฬา ห่วย ดวง คอลัมน์ฉบับรายวัน คลิปฮอต Lifestyle ไลฟ์สไตล์กรมเจ้าท่า

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เฉลิมชัย” ส่งมอบ “นมวัวแดง”ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวง...

“เฉลิมชัย” ส่งมอบ “นมวัวแดง”ให้21หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์



ส่งมอบแล้ว “นมวัวแดง” ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์คมูลค่ากว่า 3 ล้านให้ 21 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ต่อสู้ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมหนุนส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้แข็งแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 21 หน่วยงาน มูลค่า 3,020,000 บาท เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง ให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระทรวงเกษตรฯมีความห่วงใยต่อเกษตรกร ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามทุกคน จึงอยากให้กำลังใจแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สัญลักษณ์ตราวัวแดงซึ่งผลิตด้วยน้ำนมโคสดแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง ซึ่งผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรฯทำโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” นี้ขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

หัวข้อข่าว : “เฉลิมชัย” ส่งมอบ “นมวัวแดง” ให้ 21 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



ด้านนางสาวนันทญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามาคนได้ให้นโยบายเร่งด่วนแก่ อ.ส.ค. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีการมอบนโยบายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เข้มงวดกับสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทาง อ.ส.ค. ก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกร, ผู้บริโภค) ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร อ.ส.ค.

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดสรรจำนวนผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ก ที่จะนำส่งมอบให้กับส่วนราชการแต่ละแห่งจะมีการใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ **กลุ่มแรก** เป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยงานในระดับจังหวัด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดให้แต่ละ มูลค่า 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 2,100,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการขนาดเล็ก ถึงกลาง ที่มีหน่วยงานเพียงส่วนกลาง หรือในระดับเขต/ภูมิภาค จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้แต่ละ มูลค่า 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 800,000 บาท

กลุ่มที่ 3 เป็นรัฐวิสาหกิจไม่รวม อ.ส.ค. และองค์กรมหาชน รวม 6 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้แต่ละ มูลค่า 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 120,000 บาท

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำรายงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ก ที่นำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ จัดส่งมายัง อ.ส.ค. เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

พาณิชย์ทำ'คลิป'10ภาษา โพรโมตอาหารไทยทั่วโลก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดทำคลิปโพรโมตสินค้าไทย เน้นกลุ่มอาหารผลไม้ เกษตรแปรรูป จำนวน 10 ภาษา ทั้งอังกฤษ สเปน รัสเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น เพื่อให้ทูตพาณิชย์ไทยที่ประจำในประเทศต่าง ๆ นำไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้นำเข้า และบริโภคทั่วโลก ในช่วงที่เกิดการระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า สินค้าไทยมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมีคุณภาพสะอาด มีสุขอนามัยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

“ตอนนี้ทั่วโลกมีกระแสหวงในการบริโภคอาหาร เพราะกังวลสถานการณ์ไวรัส ซึ่งหลายประเทศให้ความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมากเห็นได้จากในช่วงไตรมาสแรกของปี 63 สินค้ากลุ่มอาหาร เกษตรแปรรูปและผลไม้ค่อนข้างได้รับความนิยมจนมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพราะผู้นำเข้าบางรายชะลอการสั่งซื้อสินค้า

กลุ่มอาหารหรือเกษตรแปรรูปจากคู่แข่งไทยหลัง ประเทศต้องเผชิญสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 รุนแรง ต่างจากไทยที่รัฐบาลควบคุมจนสถานการณ์ดีขึ้น”

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่หารือร่วมกับเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาช่วงสถานการณ์โควิด หน้าที่โรงงานแพคเกจจิ้ง พุทธมณฑลสาย 4 พร้อมออกมาตรการ 10 ข้อ เพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารแปรรูป เช่น การร่วมกันทำประชาสัมพันธ์และทำการส่งเสริมการขายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกกับผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำคลิปขึ้นมา 10 ภาษาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสร้างความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลก.

อดตมเผย28เมย.ชงครม. แจกเงินเกษตรกร

ออมสินจัดคิวทำสัญญากู้ 'ซอฟต์โลน-ฉุกเฉิน'เกลี้ยง สรุปยอดขอรับ5พัน28.8ล.

'ออมสิน'เตรียมเรียกผู้ขอเข้ามา
ทำสัญญาวันละ 1 แสนคน
'อดตม'เผยสินเชื่อซอฟต์โลน 1.5
แสนล้าน เงินกู้ฉุกเฉิน 4 หมื่นล้าน
เต็มแล้ว (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

แจกเงิน

ชงครม.28เม.ย.แจกเงินเกษตรกร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่กระทรวงการคลัง นายอดตม สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังหารือกับผู้บริหารธนาคารของรัฐถึงมาตรการเยียวยาประชาชนจากโควิด-19 ว่า ในเรื่องการดูแลเกษตรกรกระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงการคลังไปแล้ว จะให้กระทรวงเกษตรฯเป็นผู้เสนอข้อมูล เพราะฐานข้อมูลเกษตรกรอยู่ที่กระทรวงเกษตรฯ ตามขั้นตอนโครงการดูแลเกษตรกรต้องใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ดังนั้น ต้องรอให้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร็วที่สุดน่าจะเสนอ ครม. ภายในสัปดาห์หน้าหรือวันที่ 28 เมษายน ส่วนเงื่อนไขสุดท้ายเป็นอย่างไรต้องรอให้ผ่าน ครม.



อดตม สวานายน

"การแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรยึดจากข้อมูลกระทรวงเกษตรเป็นหลักมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาตลอด ดังนั้นขอให้กระทรวงเกษตร กำหนดว่าจะเป็นอย่างไรราคือไหน ซึ่งการดูแลเกษตรกรเป้าหมายคือลดผลกระทบจากโควิด เป็นคนละเรื่องกับการช่วยเหลือในมาตรการอื่นๆ" นายอดตมกล่าว

มั่นใจเงินกู้1ล้านล.เพียงพอ

ผู้สื่อข่าวถามว่ากระทรวงเกษตรมีข้อเสนอให้แจกเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระ นายอดตมกล่าวว่า ยังไม่เห็นข้อเสนอเพราะกระทรวงเกษตร เสนอตรงไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง ถ้าผ่าน ครม.สัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเงินมาจ่ายให้ทันทีในเดือนพฤษภาคมนี้

นายอดตมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม หากเงินเยียวยาในกลุ่มอาชีพอิสระ เยียวยาเกษตรกรและสาธารณสุขตั้งเงินไว้ 6 แสนล้าน ถ้าเกินวงเงินสามารถไปใช้เงินบางส่วนจาก 4 แสนล้านบาทได้ แต่เชื่อว่า 6 แสนล้านตั้งไว้เพียงพอ และคาดว่าเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทเพียงพอสำหรับการดูแลโควิด ส่วนการใช้หนี้เงินกู้ดังกล่าวหมดเมื่อไหร่ขณะนี้ยังคงตอบไม่ได้ เพราะยังไม่ทราบว่าเงินกู้เต็มวงเงินหรือไม่

"ในการช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19 เน้นในกลุ่มผู้ประกอบการอิสระ กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม และกลุ่มเกษตรกร แต่ถ้ามีกลุ่มอื่นอีกที่สมควรได้รับการดูแลก็พร้อมจะช่วยเหลือเพิ่มเติม ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังดูแลแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนไร้บ้าน คนพิการ และคนชรา" นายอดตมกล่าว

เผยซอฟต์โลน1.5แสนล.เกลี้ยง

นายอดตมกล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้ามาตรการของแบงก์รัฐในการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นมาตรการสินเชื่อ โดยธนาคารออมสินรายงานปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทไปหมดแล้ว ส่วนซอฟต์โลนที่จะปล่อยโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้น ได้รับรายงานว่าจะเริ่มปล่อยได้วันที่ 8 พฤษภาคมนี้

นายอดตมกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่สายการบินยื่นขอใช้วงเงินซอฟต์โลนเข้ามานั้นวงเงินจาก 1.5 แสนล้านบาทหมดไปแล้ว ดังนั้นให้ธนาคารออมสินคุยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งการช่วยเหลือ อาจไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียว อาจจะมีมาตรการอื่นๆ ช่วยเหลือเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทางบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รายงานว่า ยอดค้าประกันสินเชื่อโครงการระยะที่ 8 (PGS8) ค่าประกันไปแล้ว 7.6 หมื่นล้านบาท กำลังหมดวงเงินค้าประกัน ดังนั้น อยู่ระหว่างเสนอโครงการค้าประกันระยะที่ 9 (PGS9) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกับ สศค.

เงินกู้ฉุกเฉิน4หมื่นล.ก็เต็มเพดาน

นายอดตมกล่าวต่อว่า ส่วนสินเชื่อฉุกเฉินปล่อยกู้ 1 หมื่นบาทต่อรายที่ปล่อยโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินแห่ง

ละ 2 หมื่นล้านบาท รวม 4 หมื่นล้านบาท ได้รับรายงานว่ามีผู้มาลงทะเบียนขอกู้เงินจาก 2 แบนก์เต็มวงเงินหมดแล้ว และเริ่มโอนเงินให้ผู้กู้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมส่วนจะขยายวงเงินเพิ่มหรือไม่ ต้องมาพิจารณาว่าจำเป็นต้องขยายหรือไม่ และดูว่าประชาชนต้องการเพิ่มหรือไม่

นอนแบงก์ได้ซอฟต์แวร์โลน8หมื่นล.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า แม้จะมีประชาชนขอสินเชื่อฉุกเฉินเต็มวงเงินไปแล้ว แต่เปิดให้ลงทะเบียนไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อสำรองไว้ โดยคาดว่าจะการจ่ายการโอนเงินกู้เริ่ม 7-9 พฤษภาคม ขณะนี้เริ่มทำงานด้านเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงกฎหมายทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมเป็นต้นไป คาดว่าจะเริ่มมีเงินมาลงนามสัญญาวันละประมาณ 1 แสนคน และผู้ที่ลงทะเบียนไว้กว่า 2 ล้านราย จะรับโอน

เงินหมดภายใน 20-30 วัน ซึ่งในการเชื่อมมาลงนามสัญญาต้องทยอย เนื่องจากต้องคำนึงถึงการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

นายชาติชายกล่าวต่อว่า วงเงินสินเชื่อซอฟต์แวร์โลน 1.5 แสนล้านบาทจัดสรรวงเงินกู้ไปหมดแล้วนั้นมีการเบิกใช้วงเงินไปแล้ว 6 หมื่นล้านบาท โดยจัดสรรวงเงินให้ธนาคารพาณิชย์วงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท อีก 8 หมื่นล้านบาทปล่อยให้กับนอนแบงก์ มีผู้มาขอใช้วงเงิน 107 แห่ง ซึ่งมีเงื่อนไขตามมติ ครม.นอนแบงก์ต้องช่วยเหลือลูกค้าด้วยการพักหนี้ พักดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ส่วนแต่ละแห่งจะดำเนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะให้เพิ่มจากมติ ครม.ก็ได้ สำหรับวงเงินช่วยเหลือภาคท่องเที่ยว 1 หมื่นล้านบาท มีผู้มาขอยื่นกู้แล้ว 1,600 ราย วงเงิน 8 พันล้านบาท คาดว่าจะเต็มวงเงินในเร็ว ๆ นี้

ปลัดคลังรอโครงการเยียวยา

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หรือคณะเยียวยาปลัด 10 กระทรวงนัดส่งโครงการเข้ามายังกระทรวงการคลัง ในวันที่ 23 เมษายนว่า ขณะนี้กำลังรอให้แต่ละกระทรวงส่งโครงการเยียวยาตามที่กระทรวงการคลัง โดยขอรอดูโครงการก่อนว่าจะเสนออะไรมาบ้าง หลังจากนั้นนัดประชุมครั้งที่ 2

ให้เร็วที่สุด จากสัปดาห์ที่ผ่านมานัดประชุม นัดแรกไปแล้ว ขอให้แต่ละกระทรวงไปดูว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง จากขณะนี้มาตรการอาชีพอิสระ กลุ่มประกันสังคม และกำลังมีมาตรการดูแลเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลพยายามดูแลทุกกลุ่มที่เดือดร้อน

ปิดยอด'เราไม่ทิ้งกัน'ทะลุ28.8ล.

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน มียอดลงทะเบียนรวม 28,849,725 คน โดยในจำนวนนี้มีกลุ่มที่ลงทะเบียนซ้ำประมาณ 5 ล้านคนต้องตัดออก หลังจากนั้นกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบข้อมูล หากผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเร่งโอนเงินเข้าบัญชีทันที

นายลวรณกล่าวว่า ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 5 ล้านคน โอนเงินเข้าบัญชีทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นจะเร่งตรวจสอบผู้ลงทะเบียนที่ยังเหลืออยู่ 6 แสนคน คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ รวมถึงเร่งตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิยื่นมาแล้ว 2 ล้านคน ผ่านเกณฑ์รอบแรกไปแล้ว 2 แสนราย และกลุ่มผู้ขอข้อมูลเพิ่มเติมกว่า 6.3 ล้านคน ล่าสุดส่งข้อมูลมาแล้วกว่า 5 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว 5 แสนคน

"รอบแรกผ่านเกณฑ์เบื้องต้นแล้วกว่า 4.2 ล้านคน คลังโอนเงินเกือบครบทั้งหมดแล้ว ซึ่งวันที่ 24 เมษายนนี้ โอนเงินให้อีก 7 แสนคน แบ่งเป็นกลุ่มตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 5 แสนคน และขอทบทวนสิทธิ 2 แสนคน" นายลวรณกล่าว

แผนเยียวยาพณ.เน้นลดราคา3ด.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เห็นชอบตามที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอแล้วในเรื่องการปรับลด 10% ของงบประมาณประจำปี 2563 และแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์แต่ละปีได้งบประมาณไม่ค้ำยสูงและส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจำ ไม่ใช่การลงทุน จึงไม่สูงที่จะคืนงบหลักร้อยละล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่ต้องคงไว้ เพราะต้องเน้นให้ความช่วยเหลือเรื่องการลดภาระค่า

ครองชีพประชาชน และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคถึงประชาชนให้เร็วและกระจายได้ทั่วถึงมากที่สุดสอดคล้องกับนโยบายให้ทำงานที่พักและปิดสถานที่ค้าปลีกชั่วคราว ที่ขณะนี้ร่วมกับผู้ผลิตและค้าปลีกนำสินค้ามาลดราคา ถูกกว่าปกติถึงเดือนมิถุนายน

ชี้ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม28ด.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 88.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยค่าดัชนีต่ำสุดในรอบ 28 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 นอกจากนี้ พบว่าเป็นการปรับลดของทุกขนาดอุตสาหกรรม ทั้งรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ และยังปรับลดลงทุกภูมิภาค เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดบ่อยนัก สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการประกาศใช้พร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลงต่อเนื่อง ทั้งการบริโภคสินค้าและบริการ

'โควิด-พรก.ฉุกเฉิน-แล้ง'ต้นเหตุ

"ผลกระทบจากโควิด-19 และพร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้ภาคธุรกิจประสบปัญหาในการดำเนินกิจการ อาทิ การผลิตและการจำหน่ายสินค้าลดลง รวมทั้งการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีความล่าช้า ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งผลให้กำลังซื้อในภาคเกษตรลดลง คาดว่าเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พร.ก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ตลอดทั้งเดือน จะทำให้ความเชื่อมั่นยิ่งลดต่ำลงอีก เพราะดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ล่าสุดปรับเหลือระดับ 96.0 ต่ำสุดในรอบ 10 ปี" นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ผลสำรวจพบว่าผู้ประกอบการ 67.3% ยังกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลกส่งผลให้คำสั่งซื้อต่าง

ประเทศลดลง และผู้ประกอบการ 49.3% มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเกี่ยวกับการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วน

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กังวลลดลง ขณะที่ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐประกอบด้วย ให้ผู้ประกอบการนำค่าใช้จ่ายในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาหักภาษีได้ เสนอให้ภาครัฐสนับสนุน อี-คอม

เมอร์ช แพลตฟอร์มของประเทศ เพื่อรองรับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค ภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้สนับสนุนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ (เมคอินไทยแลนด์)

ตั้ง 7 ชุดฟื้นฟูอุตสาหกรรมโควิด

นายสุพันธุ์กล่าวว่า นอกจากนี้ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม ส.อ.ท. ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม มีต้นเป็นประธาน และมีอนุกรรมการ 7 ชุด ประกอบด้วย ชุดภาษีและการเงิน ชุดแรงงาน ชุดโลจิสติกส์ ชุดป้องกันการระบาด ชุดสนับสนุนสมาชิก ชุดประชาสัมพันธ์ ชุดฟื้นฟูหลังโควิด และเตรียมตั้งชุดอีคอมเมิร์ซ

ขายรถมี.ค.ลด 41% เหลือ 6 หมื่นคัน

นายสุพงษ์ โพลีพัฒน์พงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.กล่าวว่า การผลิตรถยนต์จำนวนทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2563 มีทั้งสิ้น 146,812 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 คิดเป็น 26.16% จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 มีจำนวน 453,682 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 คิดเป็น 19.2% ยอดขายรถยนต์เหลือเพียง 60,105 คัน ลดลง 41.74% จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และช่วง 3 เดือนมียอดขาย 200,064 คัน ลดลง 24.09%

ขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 89,795 คัน ลดลง 23.71% ลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และยุโรป เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

ชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจากโควิด-19 และช่วง 3 เดือน ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 250,281 คัน

นายสุพงษ์กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เตรียมปรับลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์จาก 2 ล้านคัน เหลือเพียง 1-1.4 ล้านคัน หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อถึงมิถุนายน เป้าหมายผลิตจะลดลง 30% เหลือ 1.4 ล้านคัน แบ่งเป็นชายในประเทศ 7 แสนคัน ส่งออก 7 แสนคัน แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อถึงกันยายนจะลดลง 50% อยู่ที่ 1 ล้านคัน แบ่งเป็นชายในประเทศ 5 แสนคัน ส่งออก 5 แสนคัน โดยปัจจุบันค่ายรถยนต์ต่างหยุดผลิตชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน

ยึดเยื้อถึงก.ย.เสี่ยงเลิกจ้างชั่วคราว

“ผู้ผลิตแต่ละค่ายได้พยายามรักษาระดับการจ้างงานไว้อยู่ ไม่มีการเลิกจ้าง คงต้องติดตามว่าจะสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติเมื่อใด รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อใดเป็นสำคัญ หากยึดเยื้อและต้องปิดนานถึงกันยายน อาจเลิกจ้างชั่วคราวได้เช่นกัน ซึ่งแผนธุรกิจแต่ละรายคงจะต่างกันไป โดยปัญหาดังกล่าวจะกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย ซึ่งปัจจุบันแรงงานในระบบอุตสาหกรรมยนต์และชิ้นส่วนมีประมาณ 7.5 แสนคน (ไม่รวมพนักงานอื่นๆ อาทิ ไซร์วม ช่างซ่อม) ยอมรับสถานการณ์นี้หนักกว่าต้มยำกุ้ง” นายสุพงษ์กล่าว

โยนกพ.ลดต้นทุนค่าไฟ

ที่กระทรวงพลังงาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการลดภาระค่าไฟฟ้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน

นายสนธิรัตน์กล่าวภายหลังประชุมว่า ที่

ประชุมรับข้อเสนอภาคเอกชนในการลดภาระให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยขอให้ยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายของผู้ประกอบการ หรือค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 70% ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (ตีแมกซ์ ชาร์จ) เป็นการเก็บตามจริง หรือเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (มินิมัม ชาร์จ) จนถึงสิ้นปี 2563 จากปัจจุบัน กพ.ยกเว้นให้เป็นเวลา 3 เดือน หรือเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ซึ่งข้อเสนอ ยกเว้นถึงสิ้นปี กพ.รับไปพิจารณาและจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กพ.อีกครั้ง

“กลุ่มที่ต้องการ ประกอบด้วย สำหรับกิจการขนาดกลาง (ประเภทที่ 3) ใหญ่ (ประเภท 4) และกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม อพาร์ทเมนต์ (ประเภท 5) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (ประเภท 6) และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ประเภท 7)” นายสนธิรัตน์กล่าว

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

แจกเงิน

รายใหญ่ลุ้นคืนเงินประกัน/ยึดชำระ

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศขนาดใหญ่ หลังจากคืนเงินให้ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) แล้วรวมผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์อย่างน้อย 1.14 แสนราย เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 (กิจการขนาดกลาง) และประเภทที่ 4 (กิจการขนาดใหญ่) และขอผ่อนผันชำระค่าไฟฟ้าสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม บริการ ซึ่ง กพ.รับไว้พิจารณาแต่มีความกังวลเรื่องนี้เสียในอนาคต โดยภาคเอกชนรับจะไปดูรายละเอียด สภาพคล่องของธุรกิจที่ขอยกเว้นอีกครั้ง

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ดำเนินการเฉพาะในส่วนที่บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) เท่านั้น ทำให้กิจการขนาดใหญ่ได้เสนอขอความช่วยเหลือซึ่งค่าประกันการใช้ไฟฟ้าที่เอกชนราย

กลางและใหญ่จะได้รับคืนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.2-2.4 หมื่นบาทต่อราย

‘สมคิด’โยกงบกองทุนอนุรักษ์5.6พันล.

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติปรับลดเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานลงเหลือ 5,600 ล้านบาท จากเดิมวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยเป้าหมายการปรับลดดังกล่าวมาจากการนำวงเงินดังกล่าวเปิดรับโครงการ เพื่อใช้ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการจ้างงาน เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบกับคาดการณ์ว่าวงเงินที่มีอยู่เดิมจะอนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน ไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2563 เพราะที่ผ่านมา มีขั้นตอนดำเนินการและมาจากการการจัดตั้งรัฐบาลที่ใช้เวลาพอสมควร

ดึงผู้ว่า-จ้างอาสาพื้นศก.ชุมชน

“จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เสนอโครงการด้านพลังงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแต่ละพื้นที่ มีการจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานทำงานร่วมกับพลังงานจังหวัด อาทิ สนับสนุนชุมชนปลูกดอกไม้เพื่อการท่องเที่ยว มีห้องเย็นดูแล โดยจะเปิดให้ยื่นเสนอโครงการภายในเดือนพฤษภาคมนี้” นายกุลิศกล่าว

นายกุลิศกล่าวว่า สำหรับวงเงินอีกประมาณ 4,400 ล้านบาทที่เหลือ เบื้องต้นจะนำไปร่วมกับวงเงินงบประมาณปี 2564 เพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุนฯ เพราะจากการประเมินรายได้กองทุนฯ ที่เก็บจากยอดใช้น้ำมันทั่วประเทศที่ลดลง พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 มีรายได้อยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ขณะที่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 จะได้มีรายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท หากรายได้ไม่ถึงจะใช้วงเงินที่เหลือของปีนี้ร่วมด้วย

7คณะสอท.ถนัดแรก28 เม.ย.

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ทาง ส.อ.ท.ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ได้เสนอต่อภาครัฐครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพื่อออกเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ครอบคลุมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ส.อ.ท.ได้ตั้ง 7 คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19 โดยมีรองประธาน ส.อ.ท.เป็นประธาน และนัดประชุมครั้งแรกวันที่ 28 เมษายน 2563 ร่วมกับตัวแทนของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมสมองและทำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมครั้งใหญ่

จับตาโลกย้ายฐานผลิตครั้งใหญ่

นายเกรียงไกรกล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิ อาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะฝั่งทวีปยุโรป ที่ขาดแคลนสิ่งของจำเป็น เนื่องจากมีการย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ หลังจากการระบาดสิ้นสุดลง มีแนวโน้มสูงมากที่ประเทศเหล่านี้จะตั้งฐานการผลิตในประเทศของตนเองมากขึ้น

“จีนถือเป็นประเทศหลักที่มีการส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ไปยังทวีปยุโรป แต่ตอนนี้ยังติดในเรื่องของการส่งออก ทำให้จีนเริ่มเบนเข็มมาที่เอเชีย รวมถึงไทย หลังจากนั้นต้องระวังการไหลเข้าของสินค้าจากจีน ซึ่งในการประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหานี้

ด้วย เนื่องจากไทยยังต้องพึ่งพาการส่งออกโดยรวมถึง 70% อาจต้องปรับผลิตสินค้าพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้น” นายเกรียงไกรกล่าว

วิตกโควิดระบาดยาวถึงสิ้นปี

นายเกรียงไกรกล่าวว่า แม้จะยังไม่สามารถประเมินได้ว่าสถานการณ์จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่ หรือจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคออกมา คาดว่าจะใช้เวลาทดลองประมาณ 1 ปี ซึ่งแน่นอนว่าไวรัสดังกล่าวจะอยู่จนถึงสิ้นปีนี้แน่นอน แต่เชื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ทุกฝ่ายต้องมีการปรับตัว เบื้องต้น ส.อ.ท.จะมีคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละอุตสาหกรรมออกมา เพื่อให้ทุกธุรกิจยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่สะดุด หลังจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหมดลง

‘จรินทร์’ชู10มาตรการดันส่งออก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบและประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาช่วงสถานการณ์โควิด ณ โรงแรมเทพดงพร พุทธมณฑลสาย 4 ในวันที่ 23 เมษายน ว่า ตามนโยบายพลิกโควิดเป็นโอกาสของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะมีการพบปะและหารือกับเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูป ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกในทุกภาคอุตสาหกรรม การผลิต เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางที่จะเดินหน้า นำรายได้เข้าประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นห่วงโซ่การผลิตต้นทาง

“วันนี้ได้หารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล ประธานกลุ่มผัก-ผลไม้ ประธานกลุ่มเครื่องปรุงรส กลุ่มสับปะรด ข้าวโพดหวานและเกษตรกร จากสมุทรสงคราม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเห็นพ้องผลักดัน 10 มาตรการ” นายจรินทร์กล่าว

อาหารแปรรูปฟื้นรายได้8.7แสนล.

นายจรินทร์กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูปของประเทศ ในปี 2562 มูลค่ารวมกัน 870,000 ล้านบาท ปริมาณการผลิตทั้งหมดแบ่งเป็นการแปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศ 84% และส่งออก 16% ที่ปีก่อนมีมูลค่า 579,000 ล้านบาท หรือสัดส่วน 7.6% ของมูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูป โดยไทยส่งออกเป็นอันดับ 10 ของโลก แต่สินค้าไทยส่งออกเป็นลำดับ 1 ของโลก คือ สับปะรดกระป๋อง มะพร้าวกะทิ และข้าวโพดหวานกระป๋อง สำหรับไตรมาส 1/2563 อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูป ส่งออก 137,756 ล้านบาท สินค้าเด่นคือผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป สับปะรดกระป๋องผลิตภัณฑ์กะทิ และข้าวโพดหวาน

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับข้อสรุป 10 มาตรการ ในการหารือทุกฝ่ายเห็นพ้องเร่งดำเนินการในช่วงวิกฤตโควิด-19 และหลังวิกฤตโควิด-19 ได้แก่ มาตรการที่ 1 ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ไทยและในโลก เห็นว่าเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นช่วงสำคัญจะจับมือกันระหว่างกระทรวง

พาณิชย์กับภาคเอกชนในการทำประชาสัมพันธ์ และทำการส่งเสริมการขายสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกกับผลิตภัณฑ์อาหารของไทย ในส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำคลิป 10 ภาษาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์สร้างเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในสายตาชาวโลก

กำชับทูตพาณิชย์ลุย4ตลาด

มาตรการที่ 2 สั่งการให้ทูตพาณิชย์มีบทบาทมากขึ้น โดยประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆ ทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังปัญหาเพื่อการแก้ไขทันเวลา มาตรการที่ 3 กำหนดแผนงานร่วมกันในการเปิดตลาดใหม่ และเน้นช่วยให้เอสเอ็มอีมีโอกาสสู่ตลาดโลก เจาะประเทศอาเซียน ประเทศเอเชีย ประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง และกลุ่มรัสเซีย มาตรการที่ 4 เร่งรัดการเจรจาจัดทำเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร มาตรการที่ 5 จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตร ทั้งผู้ผลิตแปรรูปและผู้ส่งออกอย่างเป็นทางการ

นายจรินทร์กล่าวว่า มาตรการที่ 6 เร่งรัดแก้ไขปัญหาระงับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก โดยขณะนี้การส่งออกสินค้าทางบกผ่านเวียดนามและลาวไปจีนยังติดขัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งรัดดำเนินการเหล่านี้โดยเร็วต่อไป รวมทั้งในส่วนของด่านไทยมาเลเซีย ที่ด่านนอกสะเตาะและด่านปากดงเบซาร์

เร่งเปิดด่านเจาะตลาดจีน

“ผมจะลงพื้นที่ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ขณะเดียวกันการขนส่งทางบกสินค้าไปจีนอีกช่องทางคืออริเวณด่านตงซิง ซึ่งได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดด่านที่จะช่วยระบายสินค้าไปยังจีนได้สะดวกขึ้น มาตรการที่ 7 จะใช้กลไกเกษตรพันธสัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น” นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า มาตรการที่ 8 กระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนช่วยกันส่งเสริมการบริโภคผลไม้ 100% ของไทย ซึ่งยังติดปัญหาอุปสรรคบางประการในเรื่องภาษีสรรพสามิตที่กำหนดเก็บภาษีในรูปแบบภาษี

ความหวาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และเอกชนไม่ได้ขัดข้องในประเด็นนี้แต่เห็นว่ากรมสรรพสามิตควรได้ปรับปรุงทบทวนเรื่องของความหวานที่เกิดจากผลไม้ธรรมชาติจริงๆ เพื่อส่งเสริมการดื่มผลไม้ของไทยให้มากขึ้น โดยไม่เก็บภาษีหรือเพิ่มภาษีความหวานในส่วนของผลไม้ธรรมชาติ มาตรการที่ 9 กระทรวงร่วมมือกับภาคเอกชนใช้ห้องเย็นที่มีอยู่ 600 กว่าแห่งในไทยให้เป็นประโยชน์ในการชะลอพืชผลทางการเกษตรสำคัญที่จะออกสู่ตลาดและมีผลกระทบ ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำให้มากขึ้น และมาตรการที่ 10 ขณะนี้การส่งออกสัตว์ปีกที่เรากล่าวออกไปลำดับหนึ่งของโลกไปออสเตรเลียมีปัญหาเรื่องการตั้งกำแพงภาษีสูงกับการส่งออกข้าวโพดหวาน กระทบไปยังตลาดยุโรปมีการตั้งกำแพงภาษีสูง จึงมอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งเจรจา เพื่อคลี่คลายปัญหา

ประกันสังคมเร่งช่วยตกงาน

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส. เปิดเผยถึงการดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า สปส.ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ประกันตนกลุ่มแรก ประมาณ 8,000 ราย ได้รับการอนุมัติและรับเงินงวดแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 มีผู้ประกันตน มาตรา 33 ยื่นความประสงค์ขอรับประโยชน์ทดแทนฯแล้ว จำนวนกว่า 1.2 ล้านราย ขณะนี้ สปส.ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน โดยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนให้เร็วที่สุด โดยงวดที่ 2 คาดว่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคม อีกมากกว่า 10,000 ราย

นางพิศมัยกล่าวว่า ขอให้นายจ้างเร่งกรอกข้อมูลการหยุดงานของลูกจ้าง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ชดเชย ไม่เช่นนั้น สปส. จะไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยได้ ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านคน และมากที่สุดไม่เกิน 4 ล้านคน จากผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 2 ล้านคน เป็นผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ เนื่องจากจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน จาก

15 เดือน โดยจะต้องไปใช้สิทธิในโครงการของกระทรวงการคลังแทน

รอเอสเอ็มอีเอสรับเงินใน3วัน

“สปส.ยืนยันว่าพร้อมจะดูแลลูกจ้างในช่วงการหยุดงานในกรณีลูกจ้างทุกสถานการณ์ และเชื่อว่าเร็วๆ นี้สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น จะส่งผลให้การจ่ายเงินลดจำนวนน้อยลง เนื่องจาก สปส.จะจ่ายเงินกรณีว่างงานตามระยะเวลาที่หยุดงานจริงเท่านั้น จะไม่ใช้การเหมาจ่าย แต่จะเป็นการจ่ายที่ละงวดทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน หากลูกจ้างกลับมาทำงานก็จะได้เงินช่วยเหลือ จะมีการแจ้งผลในรอบการตัดจ่ายให้ผู้ประกันตนทราบผ่านระบบข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) รวมถึงกรณีนายจ้างยังไม่ได้รับรองการหยุดงาน สปส.ก็จะแจ้งไปยังลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างไปบอกนายจ้างให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อจะได้รับสิทธิ” โฆษก สปส.กล่าว ลูกจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านอี-ฟอร์ม (e-form) แล้วขอให้นายจ้างกรอกรับรองการหยุดงานของลูกจ้างเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ผ่าน e-form ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th เช่นกัน เมื่อลูกจ้าง และนายจ้าง กรอกข้อมูลผ่าน e-form แล้ว ระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงาน โดยระบบจะตัดจ่ายเงิน และโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการ

นางพิศมัยกล่าวว่า ในส่วนของคำถามในเรื่องของการจ่ายเงินกรณีว่างงานมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า ปัจจุบัน สปส.มีเงินลงทุนในกองทุนกรณีว่างงานกว่า 160,000 ล้านบาท โดยมีการลงทุนระยะสั้นเพื่อสำรองสภาพคล่อง สำหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนไว้ส่วนหนึ่งแล้ว และอีกส่วนหนึ่งยังอยู่ในการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและสะสมเงินลงทุนไว้ให้เพียงพอในการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่อไป

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีนายจ้าง/สถานประกอบการอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ไปลงทะเบียน ทำให้ สปส.ไม่สามารถจ่ายเงินให้ลูกจ้างอีกประมาณ 4 แสนคน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ จึงขอให้นายจ้างเร่งดำเนินการยืนยันข้อมูลในส่วนนี้กับ สปส.” โฆษก สปส. กล่าว และว่า หากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ยืด

เยื่อมันใจว่า สปส.สามารถจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้เสร็จสิ้นถึงเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน

ปชป.สงสัยต้มฟราคาไข่ไก่

นายเชาว์ มีชวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพลธ์ข้อความ เรื่อง “ไก่กับไข่ อำนาจเหนือตลาดของทุนใหญ่ จะบีบก็ตายจะละลายก็รอด” ว่า 4-5 วันที่ผ่านมามีการพูดถึงปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดสอด้รับกันอย่างมีนัยสำคัญ แ่วมาว่าปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดก็เพราะมีบางบริษัทนำไข่ในห้องเย็นและไข่เชื้อเข้าสู่ระบบตลาด จนทำให้เกิดปัญหาไข่ล้นระบบ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มลดลงจาก 2 บาท 80 สตางค์ เหลือ 1 บาท 60 สตางค์ จากนั้นก็มีกระบวนการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกไข่ไก่ตามติดมาทันที ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติ จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์กดดันให้กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ เพราะคำสั่งห้ามส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศจะครบกำหนดในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ไม่มีมีการขยายเวลาออกไปอีกโดยอ้างว่ามีไข่ไก่ล้นระบบ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนใช้หรือไม่ กรมการค้าภายในควรมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับห้องเย็นของแต่ละบริษัทว่าสามารถเก็บไข่ไก่ไว้ได้จำนวนเท่าไรในระยะเวลาใด ควรส่งรายงานไข่ไก่ในสต็อกให้กรมการค้าภายในรับทราบ เพื่อจะได้คำนวณปริมาณที่เหมาะสมได้ถูกต้อง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆอีกในอนาคตในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองมาเข้าสู่ระบบเพื่อกดดันราคา เพราะคิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือตลาด อีกทั้งต้องตรวจสอบและจัดการกับผู้นำไข่เชื้อเข้าสู่ระบบไข่สดด้วย สามารถติดตามได้ไม่ยาก เนื่องจากผู้ซื้อไข่เชื้อคือ ผู้ที่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ในมือ ขณะนี้มีทั้งหมด 16 บริษัท ไข่เชื้อไม่เหมาะสมต่อการนำมาบริโภค เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและการเคลื่อนย้ายเพื่อการทำพันธุ์สัตว์ และไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบในลักษณะของไข่สดเพื่อการบริโภค

“เหตุใดจึงมีการนำไข่เชื้อออกสู่ตลาดไข่ไก่สดเพื่อบริโภค ส่งผลให้ไข่ไก่ล้นระบบและยังทำให้ลูกไก่ขาดแคลน ขณะนี้ราคาพุ่งสูงถึง 26 บาทต่อตัว ทำให้เกษตรกรรายกลางได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้คือ บริษัทที่ต้องการส่งออกไข่ไก่และผลิตลูกไก่ขาย ภาวการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ แต่มีวาระซ่อนเร้นเพื่อฟังก์ 2 ทาง

ด้วยการยอมเจ็บนิดหน่อย เพื่อให้ได้ส่งออกไข่ไก่และดันราคาลูกไก่ให้พุ่งสูงขึ้นด้วยใช้หรือไม่” อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ทอท.ขยายช่วยเหลือสายการบิน

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวภายหลัง ทอท.ประชุมครั้งที่ 5/2563 ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. เพิ่มเติมจากมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการและสายการบินจากการลด

ลงของเที่ยวบินและผู้โดยสาร และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ดังนี้ 1.มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ประกอบด้วย กรณีผู้ประกอบการและสายการบินมีหนังสือขอยกเลิกการประกอบกิจการชั่วคราวหรือท่าอากาศยานของ ทอท. ปิดให้บริการชั่วคราว จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ระยะ 9 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2563 กรณียังประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยาน จะปรับลดค่าเช่าพื้นที่ 50% ให้แก่ผู้เช่าทุกรายระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2563 เรียกเก็บค่าบริการการใช้บริการในอาคาร อัตรา 15% ของค่าเช่าพื้นที่ที่ปรับลดลง 50%

นายประสงค์กล่าวว่า 2.มาตรการช่วยเหลือสายการบินในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายด้วยการเดินอากาศ กรณีสายการบินขอหยุดให้บริการชั่วคราว หรือ ทอท. ปิดให้บริการชั่วคราว จะยกเว้นค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ระยะ 9 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2563 ให้ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ในอัตรา 50% และค่าบริการที่เก็บอากาศยานสำหรับสายการบินคนมีเส้นทางบิน ในอัตรา 50% ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ระยะ 9 เดือนระหว่าง 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2563 กรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ให้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

นายประสงค์กล่าวว่า 3.ให้สิทธิเลื่อนการชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการและสายการบินที่ร้องขอ 9 งวด ตั้งแต่งวดเมษายน-ธันวาคม โดยในแต่ละงวดให้ขยายเวลาการชำระออก 6 เดือนจากวันครบกำหนดชำระ 4.ขยายเวลาการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากเดิม 6 งวด (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563) เป็น 11 งวด (กุมภาพันธ์-ธันวาคม 2563) โดยให้ขยายเวลาออก 6 เดือน 5.ปรับอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่และอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำจากการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เป็นต้น

ทองคำแนวโน้มพุ่งแตะ27,500บ.

นางสาววิภา นวรัตน์ทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดทองคำระยะกลางและยาว ยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบในวงกว้างทั้งภาคผลิตภาคการบริการ และภาคการเงิน และกระทบไปทั่วโลก สะท้อนได้จากตัวเลขจีดีพีของหลายประเทศติดลบ และค่อนข้างน่าเป็นห่วงทำให้ทองคำกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเห็นจากราคาทองคำปรับขึ้นทดสอบระดับ 1,700 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และมีโอกาสทองคำกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1,750 เหรียญสหรัฐอีกครั้งหากผ่านจุดนี้ได้ จะขยับต่อไปที่ระดับ 1,800 เหรียญสหรัฐ เทียบเป็นราคาทองในประเทศ จะประมาณ 27,500 บาท (1 บาททองคำ) จาก ณ วันที่ 23 เมษายน ราคาทองอยู่ที่ 26,300 บาท

“ภาพรวมยังเป็นขาขึ้นจนกว่าไวรัสโควิด-19 จะคลายตัว และแม้ไวรัสจะจบลงยังเชื่อว่าราคาทองคำคงไม่ได้ปรับลดลงแบบที่ตัวแต่ทยอยปรับลดลง ตามปัจจัยหลักเรื่องเศรษฐกิจโลกฟื้น ตัวเลขจ้างงานดีขึ้น จึงหันไปลงทุนตลาดหุ้นที่อาจมีผลตอบแทนสูงกว่า” นางสาววิภา กล่าว

ซีเก็งน้ำมัน-ทองคำไม่สอดรับกันแล้ว

นางสาววิภา กล่าวว่า ทิศทางราคาน้ำมันกับทองคำไม่ได้ผูกพันกันมานาน 10 ปีแล้ว เดิมราคาน้ำมันขึ้นทองคำขึ้นตาม แต่ช่วงหลังๆ ราคาน้ำมันลดอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและราคาทองคำไม่เคลื่อนไหวในทิศทาง

เดียวกัน อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำลดลง ราคาน้ำมันดีดกลับในตลาดสัญญาล่วงหน้า อาจมีแรงขายทำกำไรในตลาดทองคำเพื่อพยุงการลงทุนในตลาดน้ำมันแทน

ควมรวม‘แคท-ทีไอที’ไม่ทั้หมดครม.

นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ สร.กสท กล่าวถึงความคืบหน้าการควมรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (เอ็นที) ว่าที่การประชุมความคืบหน้าการควมรวมกิจการของฝ่ายผู้บริหารของแคท และทีไอที วันที่ 23 เมษายน ซึ่ง สร.กสท ไม่ได้เข้าร่วม แต่ล่าสุดความคืบหน้าการควมรวมกิจการมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน 12 คณะ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ทำให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน โดยคณะทำงานทั้ง 12 คณะ ต้องมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทั้งด้านกฎหมายและสัญญา ด้านบุคลากร ด้านการควมรวมกิจการและโครงสร้างธุรกิจ จำเป็นต้องช้าออกไป

“ความคืบหน้าการควมรวมกิจการขณะนี้อยู่ที่ 60-70% ประเมินว่าจะไม่แล้วเสร็จกรกฎาคมนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เพราะการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทำให้เอกสาร หลักฐานต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ประกอบกับบริษัทที่ปรึกษายังไม่ได้เริ่มทำงาน” นายสังวรณ์กล่าว

นายสังวรณ์กล่าวว่า ขั้นตอนการควมรวมกิจการตามมติ ครม.ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 148 (วรรคท้าย) ระบุว่า ต้องดำเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ลงมติให้ควมกันเป็นรายหลังสุด วันที่ประชุมลงมติให้ขยายเวลาแต่รวมเวลาต้องไม่เกิน 1 ปี การจัดตั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังมึองค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก เช่น การสรรหาคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการเรื่องใบอนุญาต การแจ้งกิจการเข้าร่วม เคเบิลใต้น้ำ การสรรหาประธานกรรมการบริหาร ข้อตกลงร่วมกัน 4 ฝ่าย (แคท และทีไอที สหภาพแรงงานวิสาหกิจแคท และทีไอที) และข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

“ควมรวมกิจการจะช้าจะเร็วไม่เป็นไร แต่ขอให้มีความสมบูรณ์ หากเป็นการควมรวมตามมติ ครม.ไปก่อนเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร จะต้องมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบว่สิ่งทีเกิดขึ้นจากการควมรวมกิจการจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างไร เพราะไม่อย่างนั้นผู้ใช้บริการจะเกิดความสับสน” นายสังวรณ์กล่าว

ปิดยอดลงทะเบียน เขียวยา 28.84 ล้านคน

จี๋หม่อมเต่า
ช่วยตกงาน
8 แสนเคว้ง
“อุตตม” พร้อมชง
แจกเงิน ♦อ่านต่อหน้า 11

เขียวยา

□ ต่อจากหน้า 1

เกษตรกรเข้ากรม. สัปดาห์หน้า ส่วนเงินกู้ 1 ล้านล้าน ยังไม่รู้ใช้คืนหมดเมื่อไหร่ ปิดลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” 28.84 ล้านคน เอกชนรออีกรัฐช่วยค่าไฟฟ้าคืนประกันค่าไฟ 1.4-2.4 หมื่นบาท 1.14 แสนรายทั่วประเทศ คสรท. ยื่นข้อร้องเรียนถูกจ้าง 8 แสนคนเคว้ง จี๋ “หม่อมเต่า” เร่งช่วยคนตกงาน แจกจ่ายจ้างจวชโอกาสเล็กจ้างคนท้องแก่ไม่จ่ายชดเชย กลุ่มคนรักหลักประกันค้ำรัฐบาลตั้งงบบัตรทอง-สธ.กว่า 3 พันล้าน ไปเสริมสู้โควิด-19 ชี้กระทบระบบการรักษาพยาบาล หลายมหาวิทยาลัยประกาศลดค่าเทอม ยกเว้นค่าเช่าหอพัก น้ำไฟ-ฟรีช่วยเหลือนิสิตและนักศึกษา ส่วนที่ “ร้อยเอ็ด” เคราะห์ซ้ำกรรมซัด สาวผู้ช่วยก๊อกร้านอาหาร ร้านปิดขาดรายได้ ลงทะเบียนขอเงินเขียวยากี่ไม่ผ่าน เจอพายุพัดบ้านเสียหายหนัก

◆ เข้ากรม. 28 ล้านช่วยเกษตรกร

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายอุตตม สาวนายน มว.คลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องมาตรการจ่ายเงินเขียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ต่อเดือนว่าจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณาภายใน 1-2 วันนี่และเป็นไปได้ว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) วันที่ 28 เม.ย.นี้ โดยกรจ่ายเงินจะใช้ฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะมีการขึ้นทะเบียนมาตลอดซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดงบประมาณที่จะใช้ ส่วนคลังต้องนำมาคำนวณว่าต้องใช้เงินกู้เท่าใดแต่เงื่อนไขสุดท้ายเป็นอย่างใดต้องรอผ่านการพิจารณาขึ้นตอนให้ครบทั้งหมดก่อน

ทั้งนี้ยืนยันวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จะเพียงพอแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่ม โดยในหลักการของ พ.ร.ก. กำหนดเงินเขียวยาไว้ 6 แสนล้านบาท ถ้าไม่พอสามารถนำเงินบาง



▲ **ทุกข์ซ้ำ...**นางวันดี สาวงศ์ด้อย พายุพัดถูกพายุพัดถล่มพังเสียหายในพื้นที่หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เนื่องจากก่อนหน้านี้ลงทะเบียนรับเงินเขียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์

ส่วนจากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูอีก 4 แสนล้านบาท มาใช้ได้ตามความจำเป็น ส่วนการชำระคืนหนี้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไร เพราะยังไม่รู้ต้องกู้มาใช้มากน้อยเพียงใด อาจจะไม่ถึง 1 ล้านล้านบาทก็ได้ซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) อยู่ระหว่างเตรียมแผน

◆ “เราไม่ทิ้งกัน” 28.84 ล้านคน

ด้านนายลวณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ได้ปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท ต่อเดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา มียอดลงทะเบียนรวม 28,849,725 คน หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีที่ใดลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุด

“คลังไม่ได้กำหนดว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ ต้องไม่เกินกี่ล้านคน หากผ่านเกณฑ์จะช่วยเหลือได้ครบทุกคน ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์

รอบแรกซึ่งผ่านเกณฑ์เบื้องต้นแล้วกว่า 4.2 ล้านคน และวันที่ 24 เม.ย.63 จะโอนเงินให้อีก 7 แสนคน โดยเป็นกลุ่มที่ขอข้อมูลเดิม 5 แสนคน และขอทบทวนสิทธิ 2 แสนคน”

◆ ช่วยค่าไฟฟ้าให้เอกชน

ขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มว.พลังงาน กล่าวภายหลังหารือร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย การไฟฟ้าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะช่วยเขียวยาค่าไฟฟ้าให้ภาคเอกชนตามที่ร้องขอแต่ต้องให้ กกพ.นำกลับไปพิจารณาในรายละเอียดและให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 (กิจการขนาดกลาง) และประเภทที่ 4 (กิจการขนาดใหญ่) รวมทั้งทั่วประเทศประมาณ 114,453 ราย โดยค่า

ประกันไฟอยู่ที่ 12,000-24,000 บาท รวมถึงการ
ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า แม็กกพ.ยังกลัวเรื่อง
หนี้เสียและขอให้เอกชนทำข้อมูลให้ชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการผ่อนผันการ
ขกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดหรือ
มิถมิ่มชาร์จ จากเดิม 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63)
ขยายออกไปเป็นถึงเดือนธ.ค.63 สำหรับกิจการ
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง
เช่น โรงแรม อพาร์ทเมนต์ รวมถึงองค์กรที่ไม่
แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

“ค่ามิถมิ่มชาร์จ เป็นค่าไฟฟ้าขั้นต่ำที่
ผู้ประกอบการต้องจ่าย 70% ของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดรอบ 12 เดือน ซึ่งเอกชนมองว่า
โควิด-19 ทำให้การใช้ไฟต่ำลงมากเมื่อใช้น้อย
ก็ขอผ่อนผันจ่ายตามจริง เช่น ใช้ 20-30%
เพราะตอนนี้เอกชนใช้ไฟน้อยขอผ่อนผันจ่าย
ตามการใช้จริง ไม่ใช่จ่ายขั้นต่ำ 70% จะลำบาก
ซึ่งก่อนหน้านักกพ.ได้ยกเว้นให้เป็นเวลา 3
เดือนแล้วแต่เอกชนเห็นว่า ควรขยายเป็น 12
เดือน เพื่อลดภาระจ่าย เรื่องนี้กพ.จะนำ
ไปดำเนินการให้เสร็จในเร็ว ๆ นี้ หากอนุมัติ
กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ซึ่งมี
114,453 รายจะได้ประโยชน์ ส่วนกิจการอื่น ๆ
ยังไม่มีข้อมูลจำนวนที่ชัดเจน”

◆ แจงสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
ผู้ช่วยรมว.แรงงาน กล่าวถึงการให้ช่วยเหลือ
ผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาตกงานเพราะสถาน
การณ์ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งไม่ใช่เหตุสุด
วิสัยจากปัญหาโควิด-19 ว่าหลายคนยังมีความ
สับสนเรื่องตัวเลขการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่าง
งานว่าจะได้รับเงินในอัตราเดียวกับการว่างงาน
โควิดที่จ่ายให้รับ 62% ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน
9,300 บาทต่อเดือน ดังนั้นตนจึงได้ทำกราฟิก
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย ๆ แก่ผู้ประกันตน
ลงเผยแพร่ในเพจ “ดรีฟ ดวงฤทธิ์” เบ็ญจาธิ
กุลชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรมว.แรงงาน ซึ่งได้ชี้แจง
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างหรือ
ลาออกจากงาน โดยหากลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะ
ได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 70 ของค่าจ้างที่นำ
ส่งประกันสังคม ไม่เกิน 200 วัน (6 เดือน 20 วัน)

ในส่วนกรณีลูกจ้างลาออกจากงาน จะ
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 45 ของ

ค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 90 วันและ
ในตอนที่จ่ายยังบอกถึงขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อขอรับสิทธิทุกขั้นตอนอีกด้วย

◆ กระทบแรงงาน 8.8 แสนคน

วันเดียวกัน ที่กระทรวงแรงงาน นาย
ชาติ ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำคณะ
ตัวแทนแรงงานเข้าพบ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณ
กุล รมว.แรงงาน เพื่อมอบผลสำรวจผลกระทบ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของคสรท.และ สรส. ในพื้นที่
14 แห่งได้รับร้องเรียนจากภาคแรงงาน ระหว่าง
7-22 เม.ย.63 มีแรงงานได้รับผลกระทบ
880,212 ราย อยู่ในสายงานสาธารณสุข 3.7
แสนคน บริการท่องเที่ยว การโรงแรม 2 แสน
คน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
1.3 แสนคน ธุรกิจการบิน 8 หมื่นคน และยัง
มีแรงงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างหลายราย โดย
รมว.แรงงาน ได้รับเรื่องไว้และย้ำว่าจะหาทาง
ช่วยเหลือทั้งแก่ใกล้ตลอด ที่ต้องตกงานจาก
ผลกระทบโควิด-19

นายชาติ กล่าวว่าสาเหตุหลักในเรื่อง
ทุกข์เกิดจากการใช้มาตรา 75 ตาม พ.ร.บ.คุ้ม
ครองแรงงาน 2541 ของนายจ้างทุกอุตสาหกรรม
รวมทั้งประเทศ มาตรา 75 กำหนดให้นายจ้าง
ที่หยุดกิจการชั่วคราวในช่วงโควิด-19 ต้องจ่าย
ค่าจ้างร้อยละ 75 แต่นายจ้างไม่ทำตามกฎหมาย
ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างตามที่กำหนด ลูกจ้าง
หลายแห่งถูกนายจ้างเลิกจ้างบอกเลิกสัญญา
จ้าง กดดันให้ลาออก ให้นักงานบางส่วนหยุด
งานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หยุดการผลิตชั่วคราว
รวมทั้งนายจ้างปิดกิจการไม่จ่ายค่าจ้าง บาง
บริษัทขอความร่วมมือพนักงานลดเงินเดือน
หรือลาออกโดยไม่รับค่าจ้าง นายจ้างถือโอกาส
เปลี่ยนสภาพการจ้างจากรายเดือนเป็นรายวัน

◆ จีรัฐจ่ายหนี้ประกันสังคม

นายชาติ กล่าวอีกว่าภาคแรงงานมีข้อ
เสนอให้รัฐเร่งดำเนินการ 12 ข้อ เช่น ให้รัฐจ่าย
หนี้เงินสมทบประกันสังคมที่ค้างจ่าย 95,989
ล้านบาท การหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยตามมาตรา
79/1 ประกันสังคมต้องจ่ายเงินทดแทนขาดราย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของฐานค่าจ้าง ห้ามนำ
เงินกองทุนชราภาพมาจ่ายทดแทนกองทุนว่าง

งาน กรณีกองทุนว่างงานหมดรัฐต้องจ่ายเงิน
อุดหนุนตามมาตรา 24 รัฐต้องบังคับใช้กฎหมาย
เคร่งครัด กรณีนายจ้างละเมิดสิทธิคนงานจ่ายเงิน
ไม่ครบเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และในกรณีนายจ้าง
ปิดกิจการให้ลูกจ้างที่ส่งประกันสังคมครบ 180
เดือน ได้รับเงินชราภาพเมื่ออายุ 45 ปี

◆ คัดค้านตัดงบ “บัตรทอง”

ทางด้านกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงพล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.สาธารณสุข คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องคัดค้านการตัดงบบัตรทอง
และงบสาธารณสุข 2.4 พันล้านบาท และงบฯ
กระทรวงสาธารณสุข 938.4 ล้านบาท ไปอยู่ใน
ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
ในกรอบวงเงิน 100,395 ล้านบาท เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา
และบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และ
ปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง

ทั้งนี้เนื่องจากงบบัตรทอง คือเงินค่า
บริการรักษาทางการแพทย์ คน 49 ล้านคนเป็น
สวัสดิการพื้นฐานที่ไม่ควรตัด ขณะที่งบฯ
กระทรวงสาธารณสุข 938.4 ล้านบาทเป็นงบ
ลงทุนซ่อม-สร้างอาคาร ห้องพักรักษา ห้องพักรักษา
เจ้าหน้าที่ในรพ.ในต่างจังหวัดไม่ใช่งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การ
ประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ หรืออบริการซึ่ง
หากดึงงบฯ ส่วนนี้ไปซ่อมส่งผลกระทบต่อ
รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศและคุณภาพในการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยรวม กลุ่มคนรักหลัก
ประกันสุขภาพ จึงขอให้ทบทวน ขกเลิกการตัด
งบฯ 2 ก่อนดังกล่าว และขอให้ใช้จ่ายงบฯตาม
พ.ร.บ.โอนเงินฯ และ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ
อย่างเปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้

◆ มหาวิทยาลัยช่วยนิสิต-นศ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่
ผ่านมกราคม ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ได้ลงนามใน
ประกาศมหาวิทยาลัยจากความเดือดร้อนโรค
ระบาด โดยคืนเงินบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 25 % ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 62 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 62 ซึ่งการคืนเงินบำรุงการศึกษา ถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะคืนเป็นเงินโอนเครดิตเพื่อใช้ในการชำระค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป สำหรับมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคการศึกษาถัดไปมหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์และประกาศให้ทราบต่อไป

ด้านรศ.ดร.ประยุทธิ์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตในภาคการศึกษาพิเศษ 3/62 จะมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% และยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ส่วนภาคการศึกษา 1/63 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกชั้นปี 10% และลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย 50% ทั้งนี้สามารถแบ่งชำระค่าค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ 3 งวด นอกจากนี้ในภาคการศึกษา 1/63 ยังจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองกิจการนิสิต 1,500 ทุน ทุนละ 3,000บาท อีกด้วย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนจะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 216 รายวิชา 317 หมู่เรียน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 23 - 1 พ.ค.นี้ โดยนิสิตสามารถ

ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้เป็นเวลา 2 เดือน หากมีกรณีจำเป็นอื่นใดให้นิสิตเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาต่อไปสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มก.จะปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % และให้ผ่อนชำระได้ 3 เดือน ทั้งนี้ ยังมีมาตรการเยียวยา เช่น ทุนการศึกษา ทุนนิสิตช่วยงาน และตั้งกองทุน 300 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ทั้งนี้ มก.ได้เลื่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 63 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย เป็น วันที่ 13 ก.ค.63 หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 10 ส.ค.63 ตามเดิมและระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 10 ส.ค.63

◆ ผู้บริหาร สจล. ช่วย 6.2 ล้าน

ส่วน ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า คณะผู้บริหาร สจล. มีความเห็นตรงกันที่จะมอบเงินเดือน 6 เดือนของพวกเราให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมเป็นเงิน 6.2 ล้านบาท แต่ทุกคนให้ตามกำลังความสามารถตั้งแต่หลักหมื่น หลายหมื่นจนถึงเกือบแสนบาท ตั้งแต่พ.ค.-ค.ค.63 เพื่อช่วยนักศึกษาที่เดือดร้อน แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้หลายร้อยล้านบาทก็ยังไม่พอสำหรับเงินเดือนผู้บริหารจะนำไปช่วยนักศึกษา

ที่เดือดร้อน ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาคนใดที่เดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยรวมถึงนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้า สจล.ได้เป็นนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 63 ของ สจล.ถ้าเดือดร้อนก็เดินเข้ามาเราได้

◆ ไม่ได้ฟื้น-พายุถล่มบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงค่ำวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ฝนตกและมีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกในหลายอำเภอของจ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.เสลภูมิ อ.โพธิ์ชัย และ อ.โพนทอง มีบ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลัง หนึ่งในนั้นคือบ้านของนางวันดี สาวกศัญญ์ อายุ 40 ปี ชาวบ้านขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด

นางวันดีกล่าวว่าเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมชด ก่อนหน้านั้นตนเป็นผู้ช่วยกึ่งและสามีเป็นกึ่งร้านอาหาร ในจ.ร้อยเอ็ด จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ร้านต้องปิด ต้องหยุดงาน ขาดรายได้ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก็ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะระบบเอไอแจ้งว่าตนประกอบอาชีพเกษตรกร ทั้งที่เป็นผู้ช่วยกึ่งมากกว่า 2 ปี ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมาก ต้องดูแลพ่อแม่และลูก 3 คน บ้านก็ถูกพายุพัดถล่มพังเสียหายหนัก จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือครอบครัวของตนด้วย



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กระทบเกษตรกรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน



มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTfarm.com

รวม.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้นั่งนอนใจต่อสถานการณ์ ล่าสุด ดร.จุฑาธิพงษ์ คณบดีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงส่งเสริมให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTfarm.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องพบปะกัน

ปัจจุบันมีสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ DGTfarm.com โดยมีสินค้าให้เลือกสรรกว่า 553 รายการ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป ไข่ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ และเครื่องสำอางซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับรองมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัย และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 24 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14241

Col.Inch: 25.87

Ad Value: 23,283

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 69,849

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สนับสนุนทุนการศึกษา

บุคคล แนวหน้า



สนับสนุนทุนการศึกษา : อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ มอบเงิน 100,000 บาท ให้แก่ สุรัชย์ วิเศษโสภาน นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร เข้าเยี่ยมชมการระ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของ บุตร-ธิดาช่างภาพข่าวสื่อมวลชน ที่ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก

ตออายุ'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน'

ผู้ศึกโควิด ครม.เคาะ28เม.ย.

ปิดยอด-'เราไม่ทิ้งกัน' ถล่มทลาย28.8ล้านคน ลดก่านลุยตรวจชุมชน เกษตรกรเฮได้รพัน3ก.

“ทวิศิลป์” แจงฝ่าฝืนเคอร์ฟิวพุ่ง ตร.ปรับ
แผนแนวรุก ลดด่านแต่เข้าไปตรวจพื้นที่
ชุมชน พบการกระทำผิดเพียบ รวมทั้งปัญหา
ชาวบ้านละเลยมาตรการป้องกันมากขึ้น
สมช.เสนอต่อ พ.ร.ก. ★ มีต่อหน้า 14

ตออายุ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ฉุกเฉินแน่ เชิญเอกชนประชุมผ่านปรนกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน คลังปิดลงทะเบียน “เรา
ไม่ทิ้งกัน” ยอดทะลุ28.8 ล้านคน เร่งโอนเงินผู้ผ่าน
เกณฑ์อีก7 แสนราย แจงคนลงทะเบียนทวนสิทธิ์
ไม่ต้องส่งภาพใส่ระบบ เจ้าหน้าที่จะเป็นคนใส่เอง
ส่วนมาตรการเยียวยาเกษตรกรเข้า ครม. 28 เม.ย.
พร้อมจ่ายเงิน พ.ค.ทันที ยังไม่กู้เพิ่มเงินเยียวยา
600,000 ล้านบาทยังเพียงพอ ส่วนขอพต์โลนออมสิน

ปล่อยหมดแล้ว 150,000 ล้านบาท สธ.เตือนพิธีกร-
ดาราสามเพศชิดต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย คสรท.
ตรวจ14 พื้นที่พบตงงานแล้วกว่า 8 แสนคน นายจ้าง
มัดเลิกจ้างไม่จ่ายเงิน ภาคแรงงานเรียกร้องรัฐ 12 ข้อ
“ดอน ปรมัตถ์วินัย” ประชุมผ่านคอนเฟอเรนซ์กับ
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐอเมริกาสมัย
พิเศษ ขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุข สหรัฐฯ
ประกาศช่วยฉุกเฉินอาเซียนมูลค่า 35.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ “กพท.ไทยแอร์เอเชีย-ไทยไลอ้อน แอร์”

ขอกลับมาบินต้นเดือน พ.ค.นี้ “จำจำปา” ออกจาก
คุกทหารแล้ว หลังได้ลดโทษเหลือ 7 วัน ศาลจังหวัด
สมุทรปราการเปิดไต่สวนใหญ่ รับเอกสารรองรับมาตรการ
โควิด กยท.เปิดตลาดยาง 222 แห่งทั่วประเทศ

กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในประเทศไทยทำที่จะไม่สามารถควบคุม
การแพร่ระบาดและติดเชื้อของประชาชนได้ ส่งผลให้
รัฐบาลตัดสินใจประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.ถึง 30 เม.ย. สั่งปิด
สถานที่หลายประเภทที่เป็นแหล่งชุมนุมของประ-
ชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลให้บริษัทเอกชนจำนวนมาก
ปิดบริษัทป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โรคร้าย
สร้างผลกระทบแก่ประชาชนจำนวนมาก เป็นที่มา
ของมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการ
ให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
เพื่อรับเงินเยียวยาหลายสาขาอาชีพต่อมารัฐบาลประ-
กาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการแผ่นดิน
ในสถานการณ์ฉุกเฉินยกระดับการควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกาศเคอร์ฟิว
ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 22.00-04.00 น. ตามที่
เสนอข่าวไปแล้วนั้น

● **ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวพุ่ง ตร.ต้องเข้มข้น**
ความคืบหน้าจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา
11.30 น. วันที่ 28 เม.ย. นพ.ทวิศิลป์ วิทยุโยธิน
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สมค.
แถลงว่าผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงช่วงเคอร์ฟิว



▲ ตุนเครื่องมือแพทย์ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. พร้อมกำลัง คั้นโกดังเลขที่58/3 หมู่2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี พบกักตุนอุปกรณ์การแพทย์จำนวนมาก อาทิ หน้ากากอนามัย ชุดพีพีอี มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท.

คืนวันที่ 22 เม.ย. ต่อเช้าวันที่ 23 เม.ย. มีผู้ฝ่าฝืนออกนอกเขตสถาน 617 ราย เพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 เม.ย. 63 ราย ชุมชนมุมั่วสุ่ม 106 ราย เพิ่มขึ้น 51 ราย ตนสอบถามที่ประชุมสคบ.วงเล็กว่าทำไมตัวเลขจึงเพิ่มขึ้น ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานว่าตอนนี้ปรับกระบวนการลดการตั้งด่านตรวจลงเพราะคนทำผิดไม่ได้อยู่บนถนน อยู่ที่บ้าน และชุมชนเล่นการพนัน คีฬาและยาเสพติดอยู่ที่บ้าน ต้องทำงานเชิงรุกเพิ่มสายตรวจเข้าไปในชุมชน พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสมาให้เจ้าหน้าที่เจตนาตำรวจไม่ได้อยากปรับแต่ต้องการป้องปรามเมื่อเข้าไปแล้วไม่เชื่อว่าจับที่แค่ตักเตือนแต่ถ้าเล่นการพนันยอมไม่ได้ เพราะมีหลายคนคิดเชื่อจากการเล่นพนันต้องดำเนินคดีไม่ให้เป็นตัวอย่ง ตั้งแต่ประกาศเคอร์ฟิวพบว่า มีผู้ออกนอกเขตสถานโดย ไม่มีเหตุอันสมควร 16,179 ราย ตักเตือน 2,983 ราย ดำเนินคดี 13,196 ราย ขณะที่รวมกลุ่มชุมชนมุมั่วสุ่มลักษณะเสี่ยงการแพร่เชื้อ 1,835 ราย ดำเนินคดี 1,730 ราย ส่วนจังหวัดที่กระทำผิดมากที่สุดได้แก่ จ.ภูเก็ต กรุงเทพฯ ปทุมธานี ราชบุรี และระยอง

● หวังคนเบาใจขึ้นรถเมล์ไม่วันระยะ

เมื่อถามว่า จะรับมือการแพร่ระบาดระลอกใหม่อย่างไร เพราะคนเริ่มใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น และไม่มีกรเว้นระยะห่างตามที่ขอความร่วมมือ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง

พอเห็นตัวเลขแล้วเบาใจสบายใจ น่าจะผ่อนปรนได้แต่ให้คิดไว้เสมอว่า ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกสวมใส่หน้ากากอนามัย รับเชื้อแน่นอนต้องป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งใด ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไป อยู่บ้านดีที่สุด ตอนนี้อากาศเย็นไปมันจะไปแสดงผลในอีก 7 วันข้างหน้า ผู้ประกอบการดูแลขนส่งมวลชนต้องมีมาตรการดูแลเรื่องการเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดเกินไป ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัด สคบ.มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้สถิติชุดข้อมูลออกกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่ละจังหวัดมีมาตรการแตกต่างกันไปแต่ต้องปฏิบัติตามที่จังหวัดกำหนดขึ้นมาที่สำคัญยังห้ามเดินทางช่วงเวลาคอร์ฟิว

● แนวโน้มยึด พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อ

เมื่อถามต่อว่า มีกระแสข่าวว่าวันที่ 1 พ.ค. จะปลดล็อก 32 จังหวัดก่อน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เห็นอินโฟกราฟิกว่าออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ถ้าจะบอกว่าออกมาจาก สคบ.ยังไม่ใช่ เพราะนายกฯ ยืนยันแล้วว่า ต้องให้ศึกษาชัดเจนผ่านที่ประชุม สคบ. และอนุมัติผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะนี้ยังไม่มีการชัดเจน แต่แนวโน้มต้องยึดระยะเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปแน่นอน แต่จะผ่อนปรนบ้าง หลักการทั้ง 2 ข้อต้องรวมมติ ครม. ย้ำว่าแค่มีแนวโน้ม แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด ยังไม่ได้ตัดสินใจ ส่วนที่มีข้อเสนอก่อนหน้านี้นี้จากที่นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องเป็น

รูปแบบที่จะเกิดขึ้น ต้องนำมาเสนอกัน

● มั่นคงเสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประเมิน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการข้อกำหนดต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่จะครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย. หลังประชุม พล.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า ประชุมระดับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง ก่อนประชุม สคบ.วันที่ 27 เม.ย. เพื่อสรุปความจำเป็นที่ต้องต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่หากที่ประชุม สคบ.เห็นว่า ควรต่ออายุจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เม.ย.พิจารณาความเห็นเบื้องต้นจากหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างเห็นว่า สถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร น่าจะขยายออกไปอีก แต่จะเป็นระยะเวลาเท่าใดขึ้นอยู่กับนายกฯตัดสินใจ จะหารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในส่วนความพร้อมเพื่อเตรียมผ่อนปรนมาตรการต่อไป

● เล็งผ่อนปรนกิจกรรมประจำวัน

พล.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมประเมินสถานการณ์ว่า มีมาตรการใดผ่อนปรนได้บ้าง แต่จะมีความชัดเจนในที่ประชุม สคบ.วันที่ 27 เม.ย.เช่นกัน บ่ายวันที่ 23 เม.ย. สมช.เชิญภาคธุรกิจมาร่วมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ถ้าหากผ่อนปรนแล้วจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบมากที่สุด กิจกรรมที่จะผ่อนปรนต้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

● ผบ.ตร.ลุยตรวจเยี่ยมด่านเคอร์ฟิว

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวว่า วันที่ 22 เม.ย. เวลาประมาณ 21.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร พล.ต.พ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหารจูน นพ.(สบ 8) รพ.ตร. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมคณะออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติประจำจุดคัดกรองการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในสนามบินสุวรรณภูมิ พบมีชาวไทยเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 1 เที่ยวบิน ต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดหาให้ เพื่อลดโอกาสของการแพร่โรค รวมทั้งต้องนำผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางเข้ามาไป State Quarantine ตามมาตรการของรัฐบาล

● ตำรวจอ้างจับต่างดาวเพราะไอที

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวถึงกรณีตำรวจ สบ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างดาวที่ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อ้างว่าเพิ่งเลิกงานหลังเวลา 22.00 น. และมีเอกสารยืนยันจากบริษัทต้นสังกัดแต่ถูกตำรวจดำเนินคดี และฉีกเอกสารของบริษัทที่อ้าง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลา 23.50 น. วันที่ 21 เม.ย. ขณะตำรวจ สบ.บางแก้ว ตั้งด่านเคอร์ฟิว พบรถกระบะขนคนงาน มา 15 คน กลับจากการทำงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย สีเหลืองย่านบางนา มีเอกสารยืนยันจากบริษัทว่าทำงานจริง แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบพบว่า เป็นการทำงานล่วงเวลาหรือไอที ไม่ใช่เป็นการทำงานเป็น กะเวลากลางคืน ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ จึงดำเนินคดี ข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประชาชนที่จำเป็นต้อง เดินทางหรือทำงานช่วงเคอร์ฟิวแต่อยู่นอกหลักเกณฑ์ ยกเว้น ยังมีทางออกให้คือ ต้องขอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือหัวหน้า สถานีตำรวจออกเอกสารอนุญาตให้ ส่วนกรณีที่ถูก ฉีกเอกสารรับรองการทำงาน สั่งการให้ พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบ.ภ.จ.สมุทรปราการ ตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง เบื้องต้นเกิดคนละห้วงเวลา ไม่ได้ฉีกขณะตรวจสอบจับกุม

● ผบ.น.ยันแนวโน้มฝ่าเคอร์ฟิวลด

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บข.น.) พล.ต.ท. ภักดิ์ พงษ์ภควะ ผบ.น. กล่าวถึงแนวทางการ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านตรวจว่า ยังคงยึดหลักตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดผู้ที่ ออกนอกเคหาสถานช่วงเคอร์ฟิว หากเป็นเรื่องจำเป็น เร่งด่วนตามกฎหมายไม่ต้องขออนุญาต ส่วนที่มี คนงานก่อสร้างถูกหัวหน้างานสั่งให้ทำไอที ต้อง กลับบ้านหลังเวลา 22.00 น. และถูกจับฐานฝ่าฝืน เคอร์ฟิว ต้องไปคู่มือระเบียบการขออนุญาตว่าอาชีพ ไດบ้างได้รับการยกเว้น สำหรับผู้ที่จำเป็นต้อง ทำงานจำเป็นที่ทำงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง อย่างถูกต้อง หากไม่ใช่ผู้ได้รับการยกเว้นต้องถูก จับกุม ส่วนสถิติการจับกุมผู้ฝ่าฝืนต่อวันประมาณ 50-100 คน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ขณะที่กรณี ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการจับกุมผู้ฝ่าฝืนประกาศ เคอร์ฟิวเพียง 3 รายเท่านั้น

● ปิด“เราไม่ทิ้งกัน”ยอด 28.8 ล้าน

นายวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. เวลา 24.00 น. กระทรวงการคลังปิดการลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เรียบร้อยแล้ว สรุปมียอดลงทะเบียน รวม 28.84 ล้านคน ระบบจะทยอยตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนล่าสุด ขณะที่ความคืบหน้าการ

จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท จ่ายเงินกลุ่มผ่านเกณฑ์ แล้ว 4.2 ล้านราย วันที่ 24 เม.ย. จะจ่ายเงินเพิ่ม อีก 700,000 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม (สีเทา) ที่ให้ข้อมูลแล้วผ่านเกณฑ์ 500,000 ราย และ กลุ่มไม่ผ่านการลงทะเบียน (สีแดง) ยื่นขอทบทวน สิทธิ์ผ่านเกณฑ์อีก 200,000 ราย เป็นกลุ่มที่ตรวจสอบ จ่ายเพราะส่วนใหญ่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ส่วน กลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วข้อมูลยังไม่ชัดเจน จะส่ง ทีมพิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่จริงตรวจสอบ ส่วนเงินเยียวยา 5,000 บาทรอบเดือน พ.ค. ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา ตรงกับวันที่ได้รับในเดือนเม.ย. ยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคาร จำเป็นต้องเลื่อนออกไป เป็นวันทำการ

● แจง จนท.ใส่รูประบบทบทวนเอง

ส่วนกรณีข้อมูลที่ทำให้ประชาชนยื่นทบทวน สิทธิ์ยังเป็นชุดคำถามเดิมที่เคยกรอกไปแล้ว จากที่ ภาครัฐบอกว่าจะให้ประชาชนเตรียมภาพ 3 ภาพเอาไว้ เพื่ออัปโหลดภาพประกอบหลักฐาน เมื่อตรวจสอบ พบว่าในระบบไม่มีช่องให้อัปโหลดรูปภาพ นาย วรรณระบุว่า ขณะนี้ระบบการยื่นทบทวนสิทธิ์จะให้ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบุข้อมูลใหม่อีกครั้ง เช่น อาชีพ ชื่อ สถานประกอบกิจการ สถานที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนสิทธิ์ ไม่ได้ให้แนบเอกสารหรือหลักฐาน รูปภาพใดๆเข้าระบบ กลไกดำเนินการทบทวนสิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและการประก อบอาชีพเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้ สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไป

● เกษตรกรลุ้นเยียวยา 28 เม.ย.

ที่กระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน รว.คลัง เผยหลังประชุมติดตามความคืบหน้า มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ กับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์รัฐ ว่าสำหรับมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร กระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จะให้กระทรวง เกษตรฯเป็นผู้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) เป็นหัวหน้า เพราะเป็นผู้ที่มีข้อมูล เกษตรกรทั้งระบบ เนื่องจากขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทุกปี คาดว่าอย่างรวดเร็วที่สุดแผนเยียวยาเกษตรกรจะ เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 เม.ย. ส่วนที่กระทรวง เกษตรฯมีข้อเสนอให้แจกเกษตรกร 9 ล้าน ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน เท่ากลุ่ม อาชีพอิสระ นายอุตตมกล่าวว่า ให้กระทรวงเกษตรฯ เสนอตรงไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองได้เลย ถ้าผ่าน คณะกรรมการฯและ ครม.เห็นด้วย กระทรวงการคลัง พร้อมจ่ายเงินเยียวยาภายในเดือน พ.ค.วันที่ รูปแบบ การจ่ายเงินจะโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้

ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคาร ช.ก.ส.เท่านั้น

● คลังเชื่อใช้เยียวยาแค่ 6 แสนล้าน

นายอุตตมกล่าวต่อว่า ขณะที่จะวงเงินที่จะใช้ เยียวยาประชาชนช่วงโควิด-19 จะนำมาจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท กรอบ วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 ล้านบาทที่อยู่ในปีงบประมาณ 2563 นี้ คาดว่าเพียงพอกับมาตรการเยียวยา หากในอนาคตต้องใช้วงเงินเยียวยามากกว่าที่วางไว้สามารถ เกลี่ยเงินจากวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่จะใช้ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ซึ่งจะอยู่ในปีงบประมาณ 2564 รัฐกำหนด ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่กลุ่มผู้ประกอบการอิสระ กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม และกลุ่มเกษตรกร ถ้าขนาดมีกลุ่มอื่นอีกที่สมควรได้รับการดูแลรัฐบาล พร้อมช่วยเหลือด้านการชำระหนี้เงินกู้เป็นอย่างไร ยังไม่สามารถระบุได้ เพราะยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเงิน มาใช้เท่าไร แต่เรื่องนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นผู้ดูแล

● ซอฟต์แวร์ 1.5 แสนล้านหมดแล้ว

“ส่วนความคืบหน้ามาตรการของสถาบันการเงินรัฐ ดูแลประชาชนและผู้ประกอบการธนาคาร ออมสินรายงานว่า สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์แวร์) วงเงิน 150,000 ล้านบาท ที่ปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์ อัตรา 0.1 เปอร์เซ็นต์ ไปปล่อยกู้ให้ลูกค้าอัตรา 2 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันปล่อยสินเชื่อหมดแล้ว ส่วน ซอฟต์แวร์ที่ปล่อย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 500,000 ล้านบาท เริ่มวันที่ 8 พ.ค. สำหรับ สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ที่ปล่อยโดยธนาคาร ออมสินและ ช.ก.ส.รวมวงเงิน 40,000 ล้านบาท ได้รับรายงานว่า ทั้ง 2 แห่งอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงิน หมดแล้ว เริ่มโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. นอกจากนี้บริษัทค้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) รายงาน ว่ายอดค้าประกันสินเชื่อโครงการค้าประกันสินเชื่อ ระยะที่ 8 ค้ำประกันไปแล้ว 76,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) เพื่อเสนอโครงการค้าประกัน PGS9 เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องไว้ปล่อยสินเชื่อลูกค้า เพิ่มขึ้น” รว.คลังกล่าว

● ออมสินพร้อมช่วยเหลือเพิ่ม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการออมสิน กล่าวไว้สำหรับวงเงินสินเชื่อซอฟต์แวร์ 150,000 ล้านบาท ธนาคารปล่อยไปให้ธนาคารพาณิชย์วงเงิน 55,000 ล้านบาท อีก 80,000 ล้านบาทปล่อยให้ ผู้ให้บริการออนไลน์ และอีก 10,000 ล้านบาท ปล่อยกลุ่มท่องเที่ยว สำหรับสินเชื่อฉุกเฉินแม้ขณะนี้ วงเงินที่ปล่อยจะเต็มแล้วแต่หากมีขอร้องขออีก ธนาคารพร้อมช่วยเหลือ กรณีผู้ประกอบการสาย

การบินในประเทศ ร้องขอให้รัฐบาลช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 24,000 ล้านบาท รัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้ 2 วิธีคือ 1.ออกขอฟดีโตนใหม่ และ 2.แก้เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 500,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือสายการบินเพราะสินเชื่อที่ธนาคารออมสินมีอยู่ปล่อยกู้หมดแล้ว

● ตรวจ 14 พื้นที่ตกงานกว่า 8 แสนคน

ที่กระทรวงแรงงาน นายชาติลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำคณะตัวแทนแรงงานเข้าพบ ม.ร.ว. จัตุรงค พลสุโขดม รว.แรงงาน มอบผลสำรวจผลกระทบของบรรดาแรงงานไทยจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ คสรท. และ สรส. ในพื้นที่ 14 แห่ง ได้รับร้องเรียนจากภาคแรงงานระหว่างวันที่ 7-22 เม.ย. ว่า มีแรงงานได้รับผลกระทบ 880,212 คนอยู่ในสถานประกอบการ 3.7 แสนคน บริการท่องเที่ยวการโรงแรม 2 แสนคน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 1.3 แสนคน ธุรกิจการบิน 8 หมื่นคน และยังมีแรงงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างหลายคน รว.แรงงานได้รับเรื่องไว้และยืนยันว่าจะหาทางช่วยเหลือทั้งแก่ใกล้ตลอดที่ต้องตกงานจากผลกระทบโควิด

● นายจ้างมัวเลิกจ้างไม่จ่ายเงิน

นายชาติกล่าวว่า สาเหตุหลักในเรื่องทุกข์เกิดจากการใช้มาตรา 75 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ของนายจ้างทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มาตรา 75 กำหนดให้นายจ้างที่หยุดกิจการชั่วคราวช่วงโควิด ต้องจ่ายค่าจ้าง 75 เปอร์เซ็นต์แต่นายจ้างไม่ทำตามกฎหมาย ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างตามกำหนด ลูกจ้างหลายแห่งถูกนายจ้างเลิกจ้าง บอกเลิกสัญญาจ้างกดดันให้ลาออก ให้งานบางส่วนหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หยุดการผลิตชั่วคราว รวมทั้งนายจ้างปิดกิจการไม่จ่ายค่าจ้าง บางบริษัทขอความร่วมมือพนักงานลดเงินเดือนหรือลาออกโดยไม่รับค่าจ้าง นายจ้างถือโอกาสเปลี่ยนสภาพการจ้างจากรายเดือนเป็นรายวัน ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขจะร้องทุกข์เรื่องชุดป้องกันเชื้อโรคไม่เพียงพอ และต้องทำงานมากกว่าเวลาปกติ

● ภาคแรงงานเรียกร้องรัฐ 12 ข้อ

นายชาติกล่าวอีกว่า ภาคแรงงานมีข้อเสนอให้รัฐเร่งดำเนินการ 12 ข้อ อาทิ ให้รัฐคืนเงินสมทบประกันสังคมที่ค้างจ่าย 95,989 ล้านบาท การหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 79/1 ประกันสังคมต้องจ่ายเงินทดแทนขาดรายได้ไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของฐานค่าจ้าง ห้ามนำเงินกองทุนชราภาพมาจ่ายทดแทนกองทุนว่างงาน กรณีกองทุนว่างงานหมด

รัฐต้องจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 24 รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด กรณีนายจ้างละเมิดสิทธิคนงานจ่ายเงินไม่ครบเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ต้องควบคุมราคาสินค้า

● “ดอน” คอนเฟอเรนซ์อาเซียน-สหรัฐฯ

ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รว.การต่างประเทศ ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ผ่านระบบประชุมทางไกล มีนายสะเหลิมไซ กมมะสิต รว.การต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เป็นประธาน มีนายไมเคิล ปอมเปโอ รว.การต่างประเทศสหรัฐฯ รัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน รวมถึงเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม ที่ประชุมย้ำเจตนารมณ์ขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนมาตรการรับมือกับโควิด-19 ทั้งนี้ สหรัฐฯ ประกาศช่วยเหลือฉุกเฉินแก่อาเซียนมูลค่า 35.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงข้อริเริ่มใหม่ที่เรียกว่า “ASEAN-U.S. Health Futures” และยังมีแผนจะยกระดับศูนย์ควบคุมโรคที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสนับสนุนการเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อในอาเซียน

● สธ.คุมเข้มแจกอาหารต้องสะอาด

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการจัดตั้งโรงงานบริเวณวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ต้องมีการควบคุมความสะอาดตลอดตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ สถานที่เตรียมปรุง และจัดรับอาหารเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค สถานที่ตั้งโรงงานควรอยู่ในพื้นที่โล่งระบายอากาศได้ดี ส่วนผู้ปรุงประกอบอาหารไม่ควรสัมผัสอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง รวมทั้งแยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร และหลีกเลี่ยงการปรุงประกอบอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีกะทิ เป็นต้น

● เตือนดารา-พิธีกรสวมเฟซชิลด์เสี่ยง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้พบดารา พิธีกรสวมแค่กระจหน้าหรือ (Face Shield) สทนทนกันถือว่าเพียงพอต่อการป้องกันโรคโควิด-19 หรือไม่ พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า ไม่ควรทำเช่นนั้น เพราะการสวมเฟซชิลด์เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมกับหน้ากากอนามัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น บุคลากรสาธารณสุขที่ต้องทำงานบนความแออัด อาจเจอเหตุไม่คาดฝัน คนไอจามใส่หน้า หรือพนักงานขายในร้านสะดวกซื้อ หรือคนที่ต้องเจอ

คนมากๆ ต้องย้ำว่าการใช้เฟซชิลด์ต้องคู่กับหน้ากากอนามัยทุกครั้ง การใส่เฟซชิลด์เพียงอย่างเดียว เหมือนกับการไม่ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลย เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19

● ตรวจย่านบางเขนเกือบ 2 พันติดเชื้อ 1

นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกย่านบางเขน เนื่องจากเป็นพื้นที่พบการระบาดขนาดใหญ่ เป็นจุดตั้งต้นที่เกิดการระบาดทั้งประเทศจากกรณีสนามมวย จึงเลือกตรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อบอกว่าการระบาดไปถึงไหน ต้องการรู้ว่าจำนวนผู้ป่วยน้อยลงจริงหรือไม่เลือกตรวจในกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนเก็บขยะที่ต้องเก็บหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งจำนวนมาก แม้อากาศสด กลุ่มคนขับแท็กซี่ รถขนส่งสาธารณะ วินมอเตอร์ไซด์ การตรวจในชุมชน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างความมั่นใจว่า หากปลดล็อกกรุงเทพฯ ตรวจทั้งสิ้น 1,867 ราย พบ 1 ราย สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้ป่วยที่เริ่มลดลงจริง และชัดเจนว่าการปูพรมตรวจทุกคนไม่คุ้มค่าและไม่มีความจำเป็นต้องตรวจทุกคนช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจเราจะตรวจในพื้นที่คลองเตยและทองหล่อเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

● แอร์เอเชีย-ไลออนแอร์ขอลับมาบิน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวหลังหารือร่วม 20 สายการบิน ทั้งสายการบินที่บินตามตารางในประเทศและสายการบินเช่าเหมาลำ (charter flight) ว่า ประชุมหารือกับสายการบิน เนื่องจากบางสายการบินแจ้งว่าพร้อมจะกลับมาบินในเส้นทางภายในประเทศ เบื้องต้นมี 2 สายการบินมีความพร้อมบินวันที่ 1 พ.ค.คือ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยไลออนแอร์ไลน์ สายการบินไทยแอร์เอเชียจะเริ่มบินวันที่ 1 พ.ค. ส่วนสายการบินไทยไลออนแอร์ขอพิจารณาเงื่อนไขการประกาศต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่คาดว่าจะออกมาก่อนวันที่ 30 เม.ย. เพื่อกำหนดวันเริ่มบินต่อไป ส่วนแต่ละสายการบินจะกลับมาบินเส้นทางไหน มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ เรื่องการปลดล็อกควอนต้าแต่ละจังหวัด บางจังหวัดปิดสนามบินอยู่ (ภูเก็ต) เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สายการบินจะเปิดบริการได้ขณะนี้นักท่องเที่ยวกำหนดมาตรการจำหน่ายตั๋วของสายการบินทำได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่ง เว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing สายการบินจะไปพิจารณาเรื่องความคุ้มทุนด้วย

● ต้องใส่หน้ากาก-ห้ามขายอาหาร

นายจุฬา กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น กพท.จะนำ

มาตรการทางสาธารณสุขมาใช้เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้มาตรการรักษาระยะห่างหรือโซเชี่ยล ดิสแทนซ์เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนขายตั๋วตั้งแต่เข้าสนามบิน ส่วนบนเครื่องจะ จัดที่นั่งวันนั้น แต่สำหรับเครื่องบิน ขนาดเล็ก เช่น เครื่องบินใบพัดขนาด 70 ที่นั่ง จะให้ที่นั่งได้ 49 ที่นั่ง หรือให้บรรทุกได้ 70 เปอร์เซนต์ ส่วนเที่ยวบินที่บินเกิน 90 นาที ให้เตรียมที่นั่ง 2 แถวสุดท้ายยกเว้นว่ามีผู้ป่วย ส่วนผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ หากไม่สวม หน้ากากอนามัยไม่สามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้ จะไม่มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง เนื่องจากหากรับประทานอาหารต้องเปิดหน้ากาก เป็นโอกาสแพร่เชื้อ นอกจากนี้ จะไม่อนุญาตให้นำอาหารขึ้นเครื่องด้วย กพท.จะออกประกาศมาตรการ ทางสาธารณสุขวันนี

● เส้นทางการระหว่างประเทศยังไม่มี

นายจุฬากกล่าวด้วยว่า ขณะที่ราคาตั๋วเครื่องบินขึ้น ว่ายังไม่อนุญาตให้ปรับราคาแต่อาจมีการปรับราคา เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับมาตรการตัดสินใจของสายการบิน แต่ราคาต้องไม่เกินแพดานราคาขั้นต่ำ 9.40 บาท ต่อ กม. ขณะที่ปัจจุบันสายการบินคำนวณค่าโดยสาร อยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 5 บาทต่อ กม. การปรับราคา ค่าโดยสารเครื่องของสายการบินขณะนี้หากปรับสูงเกินไปจะเกิดปัญหากับสายการบินเองเพราะประชาชน จะไม่ใช้บริการ ขณะนี้การเดินทางท่องเที่ยวไม่มี ผู้โดยสารใช้บริการแน่นอน เหลือผู้โดยสารที่มีความ จำเป็นจริงๆเท่านั้น ส่วนกรณีสายการบินระหว่าง ประเทศขณะนี้ยังไม่มีการบินใดประสงค์ทำการบิน ส่วนการขยายเวลาห้ามบินตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 30 เม.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่าง พิจารณาของรัฐบาล เนื่องจากปัจจุบันไวรัสโควิด ยังระบาดมากขึ้นในต่างประเทศทำให้การตัดสินใจ เปิดเส้นทางบินจากต่างประเทศเข้ามาไทยต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ

● ศาลสมุทรปราการเปิดไต่สวนคดี

นายรัช อิมสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสมุทรปราการ เผยว่า ตามที่สำนักงานศาล ยุติธรรมมีนโยบายให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศบริการ คู่ความขอตรวจดูคำสั่งสั่ง ข้อคัดค้านเอกสารต่างๆใน สำนวนด้วยระบบ CIOS (Case Information Online Service) หรือซีไอเอส เป็นช่องทาง อำนวยความสะดวกแก่คู่ความโดยไม่จำเป็นต้อง มาศาลแต่ปัจจุบันมีคู่ความอีกจำนวนหนึ่งยังเดินทาง มาศาลต่อกับศาลเองเพื่อเป็นมาตรการลดความเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ศาลจังหวัดสมุทรปราการจัดทำโครงการ

WALK & DRIVE THRU VS COVID-19 เพื่อ ลดคน ลดประชาชน ลดคู่ความ เข้าภายในอาคาร ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. ศาลจังหวัดสมุทรปราการจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน จุดให้บริการภายนอกอาคารศาลตั้งแต่วันที่ 08.30- 16.30 น. เพื่อให้บริการรับคำคู่ความ/คำร้อง/คำขอ/ คำแถลงต่างๆและบริการให้เอกสารแก่คู่ความที่มา ขอคัดค้านคำสั่งศาล ที่ขอรับเอกสารด้วยตนเอง คู่ความสามารถขับรถยนต์แล้วยื่นเอกสารต่างๆต่อ เจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องลงจากรถ

● กยท.เปิดตลาดยาง 222 แห่ง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า จากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ตลาดรับซื้อยางพาราเอกชน หลายแห่งปิดจุดรับซื้อ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ชาวสวนยางล่าสุด (23 เม.ย.) ทางมาเลเซียอนุญาต ให้ขนส่งสินค้าผ่านชายแดนได้เต็มรูปแบบตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. รวมทั้งประเทศจีนตลาดหลัก ใช้ยางพารา เริ่มผลิตยางพารา เช่น ยางยานยนต์ ยางมือยาง ฯลฯ กยท.จึงให้เกษตรกรชาวสวนยาง ทราบว่าเปิดจุดบริการตลาดยางครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา 6 แห่ง จ. บุรีรัมย์ หนองคาย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา มีเครือข่ายตลาดกลางอีก 111 แห่ง และตลาด กยท.จังหวัด 105 แห่ง รวมจุดบริการ รับซื้อยาง 222 แห่งทั่วประเทศ ชาวสวนยาง สถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบการกิจการยางพารา สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th

● สดม.รวบคืนค่าแม่สก็ 4 คดี

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สดม.)พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.สดม. พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบ.ก.ส.สดม. พ.ต.อ.สตีชัย พรหมอุทัย รอง ผบ.ก. ส.สดม. พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวิจิตร ผกก.บ.ก.ส. สดม. แดงผลการระดมกำลังกวาดล้างจำหน่าย หน้ากากอนามัยเกินราคา รวมถึงการหลอกลวง ขาย หน้ากากอนามัยผ่านโซเชียลมีเดียในช่วงวิกฤติ โควิด-19 ได้ผู้ต้องหา 11 คน เป็นชาวไทย 9 คน ชาวกัมพูชา 2 คน รวม 4 คดี ยึดหน้ากากอนามัย ได้ 6,653 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,480,000 บาท มีคดีน่าสนใจ นางศิระกาญจน์ หรือเบียร์ดี เรืองรัตน์ อายุ 38 ปี นายธรรณิสร หรือเชน แก้วรัตน์ อายุ 25 ปี ก่อเหตุใช้ภาพถ่ายของ พ.ต.ต.กฤต เจริญผล สว.อก.สภ.วังทอง จ.พิษณุโลก สร้างความ น่าเชื่อถือ แล้วหลอกลวงขายหน้ากากอนามัยให้เหยื่อ จนสูญเงิน 1.4 ล้านบาท เงินที่ได้นำไปเล่นพนัน เทียวเตร่ คุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีสำหรับนายธรรณิสรเคยถูกศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศจับกุมในคดี คล้ายกันมาแล้วเมื่อเดือน ก.พ.

● ลดโทษ "จำจำปา" เหลือแค่ 7 วัน

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการ กองทัพอากาศที่ 4 ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศที่ 4 เผยว่า คณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและทบทวนคำสั่ง จำจำ จ.ส.อ.พีรศักดิ์ จำปา หรือจำจำปา สั่งกัก กองร้อยลาดตระเวนไกล กองพลทหารราบที่ 5 เป็น เวลา 45 วัน ฐานทำผิดวินัยที่ด้านเคอร์ฟิวจนเกิด คลิปได้เดียวกับนายสื่อชัยเจริญทรัพย์ผวจ.ตรัง ได้ ข้อสรุปให้ลดโทษเหลือจำจำ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-23 เม.ย. ที่เรือนจำ มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรี- สุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ครอบคลุม ปล่อยตัววันนี้ยื่นรับการทบทวนคำสั่งไม่ใช่เป็นเพราะ กระแสสังคมแต่เป็นไปตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกำลังพลทุกระดับ เห็น ว่าพฤติกรรม จ.ส.อ.พีรศักดิ์เข้าข่ายผิดวินัยทหาร ฐานใช้กริยาวาจาไม่สมควร ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่มีความ จำเป็นต้องดูแลมารดาป่วยหนัก ประกอบกับสำนึกผิด และปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ไม่เคยทำผิดวินัย ร้ายแรงมาก่อน เป็นเหตุอันควรให้ลดโทษ

● ส่งตัวกลับบ้านไปดูแลแม่แล้ว

วันเดียวกัน พล.ต.ธานี สกุนตนาถ ผบ. พล.ร.5 สั่งการให้เจ้าหน้าที่รับตัว จ.ส.อ.พีรศักดิ์ ออกจากเรือนจำ มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ครอบคลุมปล่อยตัว พร้อมจัดรถเดินทางไปส่งที่บ้านเลขที่ 25/6 ถนน รัชชูปภา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อกลับไป ดูแลสุขภาพสุภาพญาติ จำปา อายุ 61 ปี มารดา นอกจากนี้สั่งทีมแพทย์ พัน.สร.5 ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพญาติ รวมถึง มอบกล่องยา จากนั้นเดินทางกลับ โดยไม่อนุญาต ให้สื่อทำข่าวและถ่ายภาพแต่อย่างใด

● เชียงใหม่จับ 3 หมู่ม้าฝืนเคอร์ฟิว

ส่วนการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวจังหวัดต่างๆ เริ่มที่ จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.วราวัฒน์ มูลดวง ผกก. สก.สันกำแพง พร้อมด้วยนายภูเบศ พุทธิรัตนพร นอก.สันกำแพง สนธิกำลังตั้งด่านตรวจสกัดช่วง เคอร์ฟิว เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บนถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง-เชียงใหม่ บ้าน บ่อสร้าง หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง พร้อมจับกุม นายตะวัน วงศ์พิตร อายุ 20 ปี นายธีระพงษ์ เทพา อายุ 23 ปี และนายไวยพันธ์ วิจิชาจี้ อายุ 26 ปี ขณะ ขับรถยนต์ ขี่มอเตอร์ไซด์พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลใด ที่ว่าราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. โดยไม่มีเหตุจำเป็น นำตัวส่ง พ.ต.ท. เขาว์ เดชะ รอง ผกก. (สอบสวน) สก.สันกำแพง

เพื่อดำเนินคดีต่อไป

● โจ้เดินบนถนนกลางดึกถูกจับ

พ.ต.อ.อาทิตย์ ชัมเจริญ ผกก.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เผยว่า ตำรวจจับกุมวัยรุ่น 3 คน อายุ 15-16 ปี ออกมาเดินกลางถนน พร้อมถ่ายคลิป โพสต์ลงเฟซบุ๊ก เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่ 22 เม.ย. บนถนนเทพารักษ์ กม.8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่า รู้สึกเบื่อ ซักชวนกันออกมาเปิดเพลงเดินกลางถนน สาเหตุมาจากความเครียดของตำรวจแจ้งข้อหาพร้อมกันฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิว และร่วมกันชุมนุม มั่วสุม ในสถานที่แออัด นำตัวส่งห้องศาลเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนผู้ปกครองแจ้งข้อหาขอยุยปล่อยปลดละเลยให้บุตรออกมาก่อทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเยาวชนอีกด้วย

● บุกโกตั้งกักตุนเครื่องมือแพทย์

ส่วนการจับกุมผู้กักตุนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมีต่อเนื่อง พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทธร ผบ.ก.จ.ปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหมายค้นตรวจสอบโกดังเลขที่ 58/8 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งพักหน้ากานามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องต้นพบหน้ากากอนามัย ใ้กรอง หน้ากากอนามัย ชุดที่พีอี เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ รวมของกลางมากกว่าแสนชิ้น และเจลแอลกอฮอล์กว่า 600 ลิตร รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มีนายพล (นามสมมติ) อายุ 30 ปี รับเป็นผู้ดูแล พร้อมให้การว่า เจ้าของเป็นชาวจีน รับสินค้าที่สั่งมาจากประเทศจีน ก่อนกระจายสินค้าไปให้ผู้ค้ารายย่อยแจ้งข้อหาความผิด พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ขยายผลต่อไป

☆ มีต่อหน้า 15

ต่ออายุ

☆ ต่อจากหน้า 14

● วัดพระศรีฯ แจกของใครที่ทรู

ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) 1 ใน 71 จุดทั่ว กทม. ที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้เป็นจุดแจกของบริจาค กำหนดให้ผู้เข้ารับบริจาค เดินทางมารับของบริจาคในรูปแบบใครที่ทรูคือ ให้ขับรถแท็กซี่หรือรถ จยย.เข้ามารับของแล้วขับออกไปจากจุด มีผู้นำอาหารและน้ำดื่มมาบริจาคให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้กว่า 300 ชุด ส่วนที่สวนหย่อมติดลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี นางจิตร์ลดา วัฒนอมศักดิ์ รอง ผอ. สำนักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภาอากาศไทย

เดินทางมาจัดเก็บฐานข้อมูลประชากรที่ปักหลักอยู่ในสวนลุมพินี เพื่อเตรียมความช่วยเหลือ พร้อมแนะแนวช่วยเหลือผู้ไร้บ้านที่ต้องกรกลับภูมิลำเนา และนำหน้ากานามัยไปแจกจ่าย ตลอดทั้งวันมีผู้ยากไร้จำนวนมาก เดินทางมาปักหลักรอรับแจกอาหาร มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างกันเอง ตามหลักป้องกันโรคโควิด-19

● เอกชนมอบอุปกรณ์สู้โควิด

ที่ห้องพรหมนอก อาคาร 1 ต.ร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรากร พรต. และ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมภา ผบ.ก.สท.รับมอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือจากนายชาญศิลป์ ตรีอนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ 2,863 ลิตร สนับสนุนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอติคม อัสวานันท์ ผู้ก่อตั้งบริษัทอินเตอร์สตีปส์ จำกัด พร้อมคณะ มอบชุดอุปกรณ์ชุดตรวจป้องกันเชื้อโรค 5,000 ชุด นายพัฒนพงศ์ รัตนวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีนาวา โกลบอล จำกัด พร้อมคณะ มอบชุดตรวจพร้อมฝา 10,000 ชุด นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ มอบรถกองหนุนตัวต้นแบบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ตร. เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด

● กทม.เลิกจุดแจกของพระแม่ธรณี

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้มารับสิ่งของบริจาคบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม ไม่พอใจเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตพระนครที่ไล่คนนำอาหารมาแจก ก่อนเกิดการวิ่งไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ ตำรวจต้องเข้าระงับเหตุเมื่อวันที่ (22 เม.ย.) ว่า รับรายงานเบื้องต้นทราบว่า เป็นความเข้าใจผิดด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกับผู้มารับแจกสิ่งของ กำชับให้สำนักงานเขตหาจุดที่เหมาะสมใหม่ยกเลิกจุดนี้ไปก่อน ขณะเดียวกัน กำชับให้ทุกสำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์จุดแจกของที่กำหนดไว้ทั้ง 71 จุดให้ประชาชนทราบเพื่อจัดการระบบเข้าแถววันละห้วงตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ขอให้ผู้ใจบุญที่ประสงค์บริจาคสิ่งของต่างๆ งดติดต่อสำนักงานเขตก่อนไปแจกสิ่งของ รอบเช้าเวลา 07.00-09.00 น. รอบกลางวัน 11.00-13.00 น. และรอบเย็นเวลา 16.00-18.00 น.

นิวยอร์กเจอแมวเลี้ยง2ตัวติดไวรัสโคโรนา

นิวยอร์ก ● ทหารสหรัฐแถลง ยืนยันพบแมวเลี้ยง 2 ตัวในรัฐ นิวยอร์กติดเชื้อโควิด-19 ตัวหนึ่ง ติดจากเจ้าของ อีกตัวยังระบุไม่ได้ แต่ยังไม่มีความเห็นว่าสัตว์เลี้ยง สามารถแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ถือเป็นครั้งแรก ที่พบโควิด-19 ติดสัตว์เลี้ยงใน สหรัฐ หลังจากสวนสัตว์บรู๊กลิน เคยตรวจเจอเสือดาวตัวนี้ด้วย

เอเอฟพีรายงานว่า แถลงการณ์ร่วมของกระทรวง เกษตรสหรัฐและศูนย์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐ (ซีดีซี) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ยืนยันว่า พบแมวเลี้ยง 2 ตัวจากต่างพื้นที่กันของรัฐนิวยอร์ก ติดเชื้อโควิด-19 แมว 2 ตัวนี้มี

อาการทางระบบทางเดินหายใจ เล็กน้อยและคาดว่าจะหายเป็น ปกติ

เจ้าของของแมวตัวหนึ่งในนี้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนที่แมว ของเขาจะเริ่มแสดงอาการ ส่วน แมวอีกตัวนั้นอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ที่สมาชิกในครอบครัวไม่มีใครมี ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19

แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน กล่าวว่า แมวตัวที่ 2 นี้อาจได้ รับเชื้อไวรัสโคโรนาผ่านสมาชิก ในครอบครัวที่มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ หรือ ติดเชื้อจากคนข้างนอกที่ติดเชื้อ แมวอีกตัวในบ้านหลังเดียวกันไม่ แสดงอาการป่วย

กระทรวงเกษตรสหรัฐย้ำ

ว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังคงศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อสัตว์ ก็ “ยังไม่มีหลักฐานว่า สัตว์เลี้ยงมีบทบาทในการ แพร่เชื้อไวรัสในสหรัฐ”

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แนะนำว่า แมวและสุนัขควรถูก แยกจากสังคมระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังศึกษาเพิ่มเติมว่าไวรัส โคโรนาติดสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร

ซีดีซีแนะนำ ผู้ที่เลี้ยงแมว ควรล้างมือของตัวไว้ภายใน บ้านเมื่อทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แมวออกไปสัมผัสกับสัตว์ตัว อื่นๆ หรือแม้แต่มนุษย์ ส่วนสุนัข นั้นหากต้องพาออกไปเดินนอก บ้าน ก็จะต้องใส่สายจูงไว้ตลอด และควรหลีกเลี่ยงการไปย่านที่

พลุกพล่าน เช่น สวนที่เปิดให้สุนัข เข้า นอกจากนั้น ซีดีซียังแนะนำผู้ ที่อาจติดเชื้อโควิด-19 ว่าควรหลีกเลี่ยงการจับต้องสัตว์เลี้ยงของตน

เมื่อต้นเดือนนี้ สวนสัตว์ บรู๊กลินของนิวยอร์กยืนยันว่าพบ เสือดาวตัวหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 จากคนเลี้ยงที่ติดเชื้อไวรัสนี้ แต่ ไม่แสดงอาการ

ปลายเดือนมีนาคม ทาง การเบเลียมก็พบแมวเลี้ยงตัว หนึ่งติดไวรัส ก่อนหน้านั้นทาง การฮ่องกงพบสุนัขเลี้ยง 2 ตัวติด เชื้อจากเจ้าของ

ถึงวันพฤหัสบดี รัฐนิวยอร์ก มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 262,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 20,354 คน.



พลิกวิกฤติโควิด : นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผย หลังการหารือกับเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออก อาหารสำเร็จรูปเพื่อแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานการันต์ โควิด-19 และพลิกวิกฤติโควิด-19 ให้เป็น โอกาสส่งออกสินค้าไทยว่าที่ประชุมได้กำหนด 10 มาตรการที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเกษตรกรรม ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และหลังโควิด-19 อาทิ ทำคลิป 10 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยเร่งรัด เจริญจากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับ สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร จัดทำ แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางระบายสินค้า ด้านการเกษตร เป็นต้น.

สินเชื่อฉุกเฉิน'เต็มวงเงิน' 'ออมสิน'พร้อมปล่อยเพิ่ม

กรุงเทพธุรกิจ ● คลังเตรียมชง ครม. ช่วยเหลือ
เกษตรกรรื้อป่าตัดหญ้า คาดเริ่มจ่ายจริงพ.ค.นี้
มอบหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดแนวทางการ
ช่วยเหลือ ด้าน"ซอฟต์แวร์"แบงก์ชาติเริ่มปล่อย
8 พ.ค.นี้ ส่วน"ซอฟต์แวร์"ออมสิน 1.5 แสนล้าน
ปล่อยหมดแล้ว ขณะยอดขอสินเชื่อฉุกเฉินทั้ง
"ธกส.-ออมสิน"เต็มโควตา ฟากผู้บริหารออมสิน
ยืนยันหากยังมีมติผ่านได้ พร้อมให้การช่วยเหลือเพิ่ม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐว่า มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรจะถูกเสนอเข้าสู่การประชุม
คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า และกระทรวงการคลัง
จะสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ราวเดือนพ.ค.นี้
โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่าง
พิจารณารายละเอียด เพราะเป็นผู้ที่มีข้อมูลเกษตรกร
ทั้งระบบ คาดว่า จะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการ
กลั่นกรองได้ภายในสัปดาห์นี้

"ทางกระทรวงเกษตรฯจะเป็นผู้กำหนดว่าจะ
ช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนเท่าใด เพราะเป็น
หน่วยงานที่มีข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด"เขากล่าว
ภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนิน
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการกับ
ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์รัฐวันนี้(24เม.ย.)

เขาประเมินว่า วงเงินที่จะใช้เยียวยาประชาชน
จะคงอยู่ในกรอบไม่เกิน 6 แสนล้านบาท แต่หาก
ไม่พอสามารถขอเกลี้ยมาจากวงเงิน 4 แสนล้านบาท

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

สินเชื่อ

ที่จะใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ขณะนี้
เราให้ความช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่ม
ผู้ประกอบการอิสระ กลุ่มที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม และกลุ่มเกษตรกร แต่ถ้ามี
กลุ่มอื่นอีกที่สมควรได้รับการดูแลเราก็

พร้อมจะช่วยเหลือ

สำหรับความคืบหน้ามาตรการของแบงก์รัฐ
ในการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการ
เขากล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการ
สินเชื่อโดยธนาคารออมสินได้รายงานว่าได้
ปล่อยสินเชื่อซอฟต์แวร์เงิน 1.5 แสนล้าน
บาทไปหมดแล้ว ส่วนซอฟต์แวร์ที่ปล่อย
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธพท.)นั้น ได้
รับรายงานว่าจะเริ่มปล่อยได้วันที่ 8 พ.ค.นี้

ส่วนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 1 หมื่นบาท
ต่อรายที่ปล่อยโดยธนาคารออมสินและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)
วงเงินแห่งละ 2 หมื่นล้านบาท ได้รับรายงาน
ว่า ทั้งสองแห่งสามารถอนุมัติสินเชื่อได้เต็ม
วงเงินหมดแล้ว ทั้งนี้ ทั้งสองแห่งจะเริ่มโอน
เงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.นี้

นอกจากนี้ ทางบรรษัทค้ำประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมสินเชื่อขนาดกลาง
และขนาดย่อม(บสย.)ได้รายงานว่ายอด
ค้ำประกันสินเชื่อโครงการPGS8 ได้ค้ำประกัน
ไปแล้ว 7.6 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการค้ำประกัน PGS9 ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

นายชาติชาย พุฒินวิชัย ผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสินกล่าวว่า ในวงเงินสินเชื่อ
ซอฟต์แวร์ 1.5 แสนล้านบาทนั้น ธนาคาร
ได้ปล่อยไปให้ธนาคารพาณิชย์วงเงิน 5.5
หมื่นล้านบาท อีก 8 หมื่นล้านบาทปล่อย
ให้กับธนาคารแบงก์ และ อีก 1 หมื่นล้านบาท
ปล่อยให้กับกลุ่มท่องเที่ยว สำหรับสินเชื่อ
ฉุกเฉินนั้น แม้ว่า ขณะนี้ วงเงินที่ปล่อย
จะเต็มแล้ว แต่หากมียอดร้องขอมาอีก
เราก็พร้อมช่วยเหลือ

สำหรับผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน
กับธนาคารออมสิน ณ วันที่ 23 เม.ย. เวลา

17.00 น. พบว่ามีผู้ลงทะเบียนรวมแล้ว
1.74 ล้านคน แบ่งเป็น ขอสินเชื่อฉุกเฉิน
1 หมื่นบาท รวม 1.13 ล้านราย และขอสินเชื่อ
ฉุกเฉิน 5 หมื่นบาท รวม 6.08 แสนราย
ส่วนผู้ลงทะเบียนขอเงินกู้ฉุกเฉิน
กับทาง ธ.ก.ส. ผ่านระบบ LINE Official
BAAC Family ยอดสะสม ณ วันที่ 23 เม.ย.
2563 เวลา 17.00 น. มีรวมทั้งสิ้น 1.64 ล้านคน
คิดเป็นวงเงินกู้ 1.63 หมื่นล้านบาท